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Good News 
	 	
	 จนถึงวันนี้	a day BULLETIN	ออกมา	18	ฉบับแล้วนะครับ	สี่เดือนกว่าที่ผ่านมา	ผมถูกสัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์	5	ครั้ง	ลงนิตยสาร	4	เล่ม	ไปออก
รายการโทรทัศน์	3	รายการ	วิทยุและเว็บไซต์อีกอย่างละหนึ่ง	การได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งหลายเหล่านี้	เกิดขึ้นก็เพราะ	a day BULLETIN 
	 เสียงสะท้อนที่มีต่อ	a day BULLETIN	 เกือบทั้งหมดเป็นไปในแง่บวก	ส่วนแง่ลบที่บ่นกันเข้ามามากเหลือเกิน	คือหาไม่ได้	หยิบไม่ทัน	ซึ่งเรื่องนี้ผม
และทีมงานไม่ได้นิ่งนอนใจ	สั่งเพิ่มยอดพิมพ์และจุดแจกไปแล้วเป็นระยะ	จนกระทั่งล่าสุดสามารถคุยได้ว่า	ในเวลานี้	a day BULLETIN	เป็น	Free	Copy	ที่
มียอดพิมพ์สูงเป็นอันดับต้นๆ	ในประเทศไทย	
	 ถึงอย่างนั้น	ก็ยังมีเสียงเรียกร้องมาถึงผมอยู่เสมอ	ว่าอยากได้	a day BULLETIN	แต่ไม่เคยหยิบทันสักที	คุณปลา-อัจฉรา บุรารักษ์	 เจ้าของร้าน	
iberry	ซึ่งมี	a day BULLETIN วางทุกสาขา	เจอหน้ากันรีบบอกผมว่า	a day BULLETIN	หมดเร็วมาก	บางทีวางไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้ว	ทั้งที่ร้าน	 iberry	นี่			
ในฐานะที่รักใคร่ชอบพอกัน	เราจัด	a day BULLETIN	ให้มากเป็นพิเศษกว่าร้านอื่นๆ	เลยนะครับ		
	 สัปดาห์ที่ผ่านมา	ผมโทรศัพท์คุยกับ	คุณสรกล อดุลยานนท์	รองบรรณาธิการบริหาร	นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์	ซึ่งมีอีกภาคเป็นคอลัมนิสต์ชื่อดัง	
เพื่อปรึกษาเรื่องการเมืองสหรัฐอเมริกา	ตอนหนึ่งของการพูดคุย	ผมถามคุณสรกลว่า	ได้อ่าน	a day BULLETIN	ที่ส่งไปให้ทุกสัปดาห์บ้างรึเปล่า	คุณสรกล
ตอบอย่างนี้ครับ	“อ่านตลอดครับ มีพัฒนาการชัดเจนมาก a day BULLETIN เป็นฟรีก๊อบปี้ที่ดีที่สุดในเวลานี้”	คำพูดนี้ผมขออนุญาต	‘หนุ่มเมืองจันท์’ แล้ว
ว่าจะเอามา	quote	ลงหน้าบทบรรณาธิการ	
	 สำหรับแฟนๆ	a day BULLETIN	สัปดาห์นี้เรามีข่าวดีสองเรื่องจะแจ้งให้ทราบครับ	 เรื่องแรก	คุณสามารถอ่าน a day BULLETIN	แบบออนไลน์ได้
แล้ววันนี้	โดยเข้าไปที่	www.daypoets.com	ที่นั่น	มี	a day BULLETIN	ให้ดาวน์โหลดอ่านในโปรแกรมแบบ	flip	book	ซึ่งคมชัดสบายตา	แถมยังมีฉบับเก่าๆ	
ให้อ่านย้อนหลังด้วยนะครับ	ส่วนข่าวดีเรื่องที่สองคือ	 ใครที่ส่งจดหมายถึงเรา	 ไม่ว่าจะให้คำแนะนำ	ติ-ชม	หรือเสนอความคิดเห็นต่างๆ	ที่มีต่อ	a day 
BULLETIN	ภายในเดือนธันวาคม	ศกนี้	แล้วจดหมายได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในคอลัมน์	 Letters	ตั้งแต่ฉบับหน้าเป็นต้นไป	 เราจะส่ง	a day BULLETIN ไปให้
อ่านถึงบ้านทุกสัปดาห์	เป็นเวลา	1	ปีเต็ม...ดีพอไหมครับข่าวนี้?	
	 นักข่าวจาก	ผู้จัดการรายสัปดาห์	ถามผมว่า	ทำไม	a day BULLETIN	ที่พูดถึงตนเองว่าเป็น	The Urban Current Magazine ถึงเล่นแต่ข่าวดี	จงใจจะ
ละเลยเรื่องร้ายๆ	ที่เกิดขึ้นในสังคมหรืออย่างไร	ผมตอบไปว่า	ด้วยความที่นิตยสารเรามีจำนวนหน้าไม่มากนัก	ถ้าจะให้เรานำเสนอข่าวทุกข่าวที่เกิดขึ้นใน										
รอบสัปดาห์	 เนื้อที่คงไม่พอแน่ๆ	 เราจึงตัดสินใจคัดสรรกลั่นกรองเอาแต่ข่าวดีๆ	หรือเรื่องที่อ่านแล้วให้ความรู้สึกชื่นใจ	สบายใจ	มีคุณค่าและมีความหวัง		
ที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งมาลงตีพิมพ์	
	 เปรียบไป	ผมคิดว่าชีวิตคนไทยเราทุกวันนี้มันเหมือนเรือที่ล่องลอยอยู่ในทะเลของข่าวร้ายน่ะครับ	เราก็แค่อยากให้	a day BULLETIN	เป็นชายหาด
เล็กๆ	ที่เงียบสงบและไร้มลพิษ	

วงศ์ทนงชัยณรงค์สิงห์
บรรณาธิการอำนวยการ	

ที่ปรึกษาสุรพงษ์	 เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา	 นิติพัฒน์	 สุขสวย	บรรณาธิการอำนวยการ	 วงศ์ทนง	 ชัยณรงค์สิงห์	บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์	 เอมเอี่ยม	กองบรรณาธิการ เวสารัช	 โทณผลิน	 สิรินพร	 จึงพิทักษ์อุดม	
บรรณาธิการภาพนิติพัฒน์	สุขสวย	ช่างภาพ	กฤตธกร	สุทธิกิตติบุตร	บรรณาธิการศิลปกรรม	วีระยุทธ	คงเทศน์	พิสูจน์อักษรวรสมรรถ	รงคผลิน	ฝ่ายผลิต	ศิริ	ศิริจรรยากุล	ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา	ศรวณีย์	ศิริจรรยากุล	ผู้อำนวยการฝ่าย
โฆษณา	อุบลวรรณ	จรเจริญสุข	ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา	อัจฉราภรณ์	จิรชาติพงศ์	สุพัชรา	มโนรินทร์	ผู้จัดการ	จัณฑรัศมิ์	เกียรติยศ	ผู้ช่วยผู้จัดการณัฐธยาน์	อึ้งตระกูลนิธิศ	ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์จันทร์เพ็ญ	ตั้งสัมปัตติวงศ์	ฝ่ายธุรการ
ณัฐรดา	ตระกูลสม	ผู้ผลิต	บริษัท	เดย์	โพเอทส์	จำกัด	เลขที่	3	ซอยเจริญมิตร	ถนนสุขุมวิท	63	แขวงคลองตันเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	ติดต่อกองบรรณาธิการ	โทร.	0-2203-1040	อีเมล์	adaybulletin@daypoets.com	ติดต่อฝ่ายโฆษณา	
โทร.	0-2203-1040	ต่อ	801,	802,	804,	08-6313-2588,08-1928-1284,08-3813-4441,แฟกซ์	0-2203-1040	ต่อ	805	เว็บไซต์	www.daypoets.com		

ปีที่1	ฉบับที่18	
วันที	่21	-	27	พฤศจิกายน	2551	

LETTERS 
	 วันนี้	 (วันอังคาร)	แอบ
เห็นว่า	 ใต้ตึกสิรินรัตน์มี
อะไรมา	sale	อีกแล้ว	หลัง
กินข้าวเลยเดินไปดสัูกหน่อย	
ว่าเขาขายอะไร	 เป็นเครื่อง
สำอางย่ีห้อท่ีเราไม่รูจั้ก	เลย	
เดินผ่านไป	กำลังจะเดิน

ออกอยู่แล้ว	 เหลือบไปเห็น	 a day BULLETIN 
วางแอบอยู่ที่ชั้นหน้าประตูพอดี	 ไม่เคยรู้เลยว่า	
ปกติเขาเอามาวางไว้ตรงนี้	 ว่าแล้วก็หยิบซะเลย	
1	 เล่ม	วีคนี้ปกสวยทีเดียวค่ะ	 ร่วมฉลองชัยให้		
โอบามา	 เมื่อวันจันทร์กะว่าจะไปเก็บจากร้าน
ร้านยินดีคัพ	 (เพราะว่าวันศุกร์ไม่ได้แวะไป)	แต่

ต้องพบกับความผิดหวังเพราะว่าไม่มี	 (ไม่รู ้ว่า
หมดรึเปล่า)	แต่ก็นับว่าโชคดีจริงๆ	 ท่ีได้เจอ	บารัค 
โอบามา	ณ	ใต้ตึกสิรินรัตน์		
-วรนนัทน์สมคัรคา้
	
	 ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารการเลือก
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตลอดเวลา	 เห็น			
a day BULLETIN	ฉบับปก	บารัค โอบามา	แล้ว
ชอบใจ	บอกตามตรงไม่นึกว่าคุณจะใจถึงขนาด
เลือกโอบามาเป็นปก	
	 ต้องใช้ความกล้าและความบ้าบิ่นมหาศาล	
ได้ใจดิฉันไปเต็มๆ	ค่ะ	ส่วนสารข้างในก็ทำให	้	
เห็นชัดเรื่องการยอมรับความแตกต่างของบ้าน

เมืองเขาได้เป็นอย่างดี	อยากให้คนบ้านเรามีวุฒิภาวะ	
ทางความคิดแบบบ้านเขาบ้าง	
-RangsimaIttipornwanich
	
	 ด้วยความสัตย์จริงครับ	ผมพยายามตามหา	
ตามหยิบ	a day BULLETIN	ทุกเล่ม	แต่ไม่เคยทัน
และไม่เคยได้สักท	ีสุดท้ายก็ได้แต่อ่านผ่านการ
ดาวน์โหลดท่ีเว็บของ	daypoets.com	แต่ด้วยความ
อยากเป็นเจ้าของแบบจับต้องได้	แบบสัมผัสกับ
มือ	จะมีหาทางไหนท่ีผมจะสามารถหาฉบับย้อน
หลังมาครอบครองได้ไหมครับ	
	 ถึงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายก็ยอมครับ	โดยส่วนตัว
ชอบรปูถ่ายและเน้ือหาในคอลัมน์	 Interviewมากๆ	

ครับ	ขออวยพรให	้a day BULLETIN	ทำงานดีๆ	
แบบน้ีได้อย่างต่อเน่ืองตราบนานเท่านาน	
	 ปล.	คราวหน้าจะใช้ความพยายามไปหยิบให้
เร็วกว่าน้ีครับ	
-อาวธุชนินภาแสน
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	 ส่งความคิดเห็น	คำติ-ชม	หรือข้อเสนอแนะที่มี
ต่อ	a day BULLETIN	ได้ที่	บริษัท	เดย์	โพเอทส์	จำกัด	
เลขที ่	 3	 ซอยเจร ิญมิตร	 ถนนสุข ุมว ิท	 63	 แขวง
คลองตันเหนือ	 เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	หรือทาง
อีเมล์	adaybulletin@daypoets.com	กรุณาแนบชื่อและ
ที่อยู่มากับจดหมาย	 เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง
ของรางวัลไปให้	และบรรณาธิการขออนุญาตตัดทอน	
จดหมายตามสมควร			
	 	 	
	 			
	

04 
The 
Database  
ข้อมูลและการจัด
อ ันดับที ่น ่าสนใจ
รอบตัว	ปิดท้ายด้วย
การ์ตูนโดนใจหนุ่ม
สาวออฟฟิศฝ ีม ือ	
ทรงศีล ทิวสมบุญ		
 
 
 
06 
Goodnews 
ติดตามข่าวสารดีๆ	
ร อบ โ ล กป ร ะ จ ำ
สัปดาห์ได้ในห้อง
ข่าวแห่งน้ี		

08 
Interview 
ชนแก้วกับ	 จุตินันท์ 
ภิรมย์ภักดี ผูบ้ริหาร
อาณาจักรบุญรอดฯ	
เจ้าของเครื ่องดื ่ม
เบียร์สิงห์	 เบียร์ไทย	
ท่ีมีเร่ืองราวมากมาย	
มาเล่าให้ฟังเป็นกับ
แกล้มอร่อยๆ		
 
 
14 
A Must  
สารพัดส่ิงท่ีเราคัดสรร	
มาฝากแบบ	A	Must	
พลาดแล้วจะหาว่า
ไม่เตือน		

16 
Calendar 
ใคร	 ทำอะไร	 ท่ีไหน	
เช็กดไูด้	 สุดสัปดาห์
น้ีจะได้ไม่พลาดเร่ือง
ราวสนุกๆ		
 
 
 
 
 
 
17 
Shopping  
Let’s	have	some	fun	
ใช้ชีวิตให้สนุกก็ต้อง
ซ้ือของท่ีทำให้ชีวิตมี
สีสันและสนุกด้วย	

18 
Home 
Made 
เปิดบ้านท่ีเป็นทำงาน	
ด้วยของสถาปนิก
หนุ่มหล่อ	 วสุ วิรัช-
ศิลป์ มาดวู่าบ้านท่ี
อบอวลไปด้วยชีวิต
และความร ักเป ็น
อย่างไร	
 
 
20 
Health 
and Heart  
รวมสาระความรู	้ ท่ี
จะทำให้คุณแข็งแรง
ท้ังกายและใจ	

22 
All About 
Biz 
ปานบัว บุนปาน	 ผู้
หญิงที่ดูแลอาณา-
จักรสิ ่งพิมพ์ที ่ย ิ ่ง
ใหญ่อย ่างมติชน	
มาพูดคุยกับเราถึง
ข้อคิดที่ได้จากการ
ทำงาน	 และอ่านอีก
หลายแง่มุมธุรกิจน่า
สนใจท่ีคุณควรรู	้	
24 
The Words 
ทุกถ้อยคำมีความ
หมายและคุณค่า
เสมอ	 ค้นหาได้ใน
หน้าน้ี		

26 
The Guest 
สาวสวยอย่าง	ชมศจี 
เตชะรัตนประเสริฐ	
ไม ่ ได ้ม ีด ีแค ่ เป ็น
ลูกสาวเส ี ่ย เจ ียง			
ผูย่ิ้งใหญ่แห่งวงการ
ภาพยนตร์ไทย	 แต่
ยังมีดีที่ความแกร่ง
ในจิตใจท่ีต้องบริหาร	
โรงภาพยนตร์	House	
ที ่ทำด้วยความรัก	
แม้ตัวเลขกำไรจะ
ทำให้เธอหนักใจ	
	
	





 
 

THE DATABASE

SURVEY  

อยากใหใครเปนผูวาฯ กทม. ตอจาก 
นายอภริกัษทีล่าออกไป?  

THE POLL 

THE RANKING 
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32 ªï, π—°«‘™“°“√Õÿ¥¡-
»÷°…“ 
 
 ç°Á¬—ß§ß‡ªìπ§ÿ≥Õ¿‘√—°…å 
§√—∫ ∂â“‡ªìπ§πÕ◊Ëπº¡°Á
§ß‰¡à‡≈◊Õ° ‡æ√“–§ß‰¡à¡’
„§√æ√âÕ¡‡∑à“é  
π§√ ¥‘…∞‡Õ¡  
22 ªï, π—°ª√–™“ —¡æ—π∏å 
 
 ç§ÿ≥™Ÿ«‘∑¬å§à– ‡æ√“– 
«à“‡¢“‡¢â¡¢âπ ®√‘ß®—ß ·≈–
Àπ—°·πàπ¥’é 
√—µπå¥“ ‡À’È¬¡À“≠ 
27 ªï, π‘µ‘°√√¡∫√‘…—∑ 
 
 çÕ¬“°‰¥â„§√°Á‰¥â∑’ Ë
‡ªìπ§π√ÿàπ„À¡à ‰¡à —ß°—¥
æ√√§°“√‡¡◊Õß„¥ ·≈–‡ªìπ
§π¥’é 
∞π°√ ¿Ÿà¡≥’    
27 ªï, π—°»÷°…“ª√‘≠≠“‚∑ 
 
 ç§ÿ≥ª√–¿— √å ®ß ß«π 
Õ¬“°‰¥â§π√ÿàπ„À¡à ·π«§‘¥ 
„À¡àÊ  √â“ß √√§å ‡æ◊ËÕ«à“
°√ÿß‡∑æœ ®–‰¥â¡’Õ–‰√
·ª≈°„À¡à∫â“ßé   
æ‘™≠å°“πµå ‡«’¬πß“¡ 
44 ªï, √—∫√“™°“√ 
 
 
  

∫“∑ 
§◊Õ ®”π«π‡ß‘π∑’Ë√—∞∫“≈Õ—ß°ƒ…„™â„π°“√∑”§«“¡ –Õ“¥°√“øîµ’È∑’Ë«—¬√ÿàπ¡◊Õ´π
æàπ‰«â∑—Ë«ª√–‡∑»„πªïÀπ÷ËßÊ 
∑’Ë¡“ : www.encams.org 

10 อันดับ มหาวิทยาลัยไทยที่ชาวตางชาตินิยมเรียน 

§◊Õ ®”π«π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„π À√—∞Õ‡¡√‘°“∑’Ë∂Ÿ°
∑‘Èß‡ªìπ¢¬–„π 1 ªï ∂â“‡Õ“¡“°Õß√«¡°—π°Á®–
¡’§«“¡ Ÿß‡∑à“°—∫µ÷° 22 ™—Èπ ·≈–°«â“ß 1,275 
µ“√“ß°‘‚≈‡¡µ√ À√◊Õ‡∑à“°—∫æ◊Èπ∑’Ë¢Õß≈Õ - 
·Õπ‡®≈‘  ‡≈¬∑’‡¥’¬« 
∑’Ë¡“ : www.greenpeace.org 

สำนกังานสถติแิหงชาตริายงาน 
วา ในป พ.ศ. 2548 ประชากร
ไทย 60 ลานคน อานหนังสือ
ได 41 ลานคน คิดเปนรอยละ 
70 ของประชากรทั้งประเทศ 
และในจำนวนดังกลาวยังแยก
เปนคนที่สามารถอานหนังสือ
ได แตไมชอบอานถึง 18 ลาน
คน สวนคนไทยทั่วประเทศที่
อานหนังสือไมออกมีจำนวน 
3.3 ลานคน 
 

คนไทยดูโทรทัศน
เฉลี่ยสัปดาหละ  
22 - 24 ชัว่โมง หรอื 
ตกวันละ 3 ชั่วโมง 
∑’Ë¡“ : π‘µ¬ “√ First Glimpse 

คะแนนนิยมของคนกรุงเทพฯ ที่มีตอพรรคประชาธิปตย หลังนายอภิรักษ
ประกาศลาออกจากตำแหนงผูวาฯ กทม.  

ไมมีผล 
ตอคะแนนนิยม 

52.3% 
∑’Ë¡“ :  
π‘µ¬ “√ “√§¥’ ©∫—∫‡¡…“¬π 2551 

70,000,000,000 

 
มหาวิทยาลัยนานาชาติ 

สแตมฟอรด 
173 คน 

 
มหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญ (เอแบค) 
2,406 คน 

 
มหาวิทยาลัย 

มหิดล 
734 คน 

 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

419 คน 

 
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 

397 คน 

 
มหาวิทยาลัย 

มิชชัน 
365 คน 

 
มหาวิทยาลัย

สยาม 
250 คน 

 
มหาวิทยาลัย

รังสิต 
219 คน 

 
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย 

186 คน 

 
มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ 
177 คน 

สงผลให 
คะแนนนิยม 

เพิ่มขึ้น 
16.7% 

สงผลให 
คะแนนนิยม 

ลดลง 
31.0% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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GOODNEWS
• นักฟุตบอลประเภท free style soccer จาก 44 ประเทศทั่วโลกกำลังทำการฝึกซ้อมอย่างหนักบนดาดฟ้าของอาคารสูง 23 ชั้น 
ในกรุงเซาเปาโล ประเทศบราซิล ก่อนท่ีจะแข่งขันกันภายในสัปดาห์น้ีในรายการ Red Bull Street Style 2008 (สปอนเซอร์หลักก็คือ
กระทิงแดงของเรานี่เอง) โดยการแข่งขันประเภท free style ที่ว่านี้ก็คือการแข่งทักษะการเลี้ยงบอลระหว่างผู้เล่น 2 คน โดย  

ผู้แข่งขันสามารถใช้อวัยวะได้ทุกส่วนตั้งแต่หัวจดเท้ายกเว้นมือ เพื่อเลี้ยงบอลไม่ให้ตกพื้น  

• ไม่น่าเช่ือว่าเกมซุโดคุ เกมแนว puzzle ลับสมองประลองปัญญาท่ีหลายคนเล่นเพลินๆ เพ่ือฆ่าเวลา จะกลายเป็นเกมท่ีโด่งดัง 
จนต้องจัดการแข่งขันขึ้นเป็นเรื่องเป็นราว อย่างไรก็ตาม ที่สิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีการจัดการแข่งขันซุโดคุขึ้น
แล้ว โดยล่าสุดเขาจัดกันที่ช็อปปิ้งมอลล์แห่งหนึ่ง เพื่อชิงรางวัลเงินสดจำนวน 2,000 เหรียญ หรือประมาณ 40,000 กว่าบาท 
ในอนาคต ไม่แน่ว่าซุโดคุ อาจมีคนเล่นแพร่หลายจนถึงขั้นจัดเป็นการแข่งขันระดับโลกเหมือนที่เกมครอสเวิร์ด เคยประสบ
ความสำเร็จมาแล้ว  

 นายกรัฐมนตรี ทาโร อาโซะ ได้ประกาศ
แผนการกู ้ว ิกฤตเศรษฐกิจในการประชุม  
วิกฤตการเงิน ของผู้นำกลุ่มประเทศจี 20 เมื่อ
วันศุกร์ (14) ที่กรุงวอชิงตันว่า ญี่ปุ ่นจะให้  
ไอเอ็มเอฟยืมเงิน 10% ของกองทุนสำรอง
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะถือว่า
รัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้มอบเงินรายใหญ่อันดับ 
2 ขณะที่หนังสือพิมพ์นิกเคอิ เผยว่า ญี่ปุ่น
อาจจะเสนอให้ยืมเงินในรูปของทรัพย์สินของ
สหรัฐฯ ซึ ่งไอเอ็มเอฟสามารถใช้เป็นหลัก
ทรัพย์ค้ำประกันเพื ่อที ่จะขอเงินเพิ ่มหาก
ประสบภาวะขาดแคลนเงินทุน และในการ
ประช ุมท ี ่กร ุ งวอช ิงต ัน 
ญี ่ปุ ่นยังได้วางแผน
เรียกร้องให้กองทุน
เ ง ิ นแลก เปล ี ่ ยน
ระหว่างประเทศ
จากจ ีน และ
ชาต ิผู ้ ส ่ งออก
น้ำมันในตะวัน
ออกกลางอ ื ่นๆ 
ให้เข ้าร ่วมช่วย
เหลือไอเอ็มเอฟ
ด้วย  

ญี่ปุ่นเตรียมเสนอเงิน
แสนลา้นดอลลาร์
ให ้IMF ชว่ยกูเ้ศรษฐกจิโลก

ECONOMICS

 เริ่มต้นที่ ลียูวอน ดาราสาวชื่อดังจากเกาหลีเดินทางไปเที่ยวที่เวียดนาม แล้วบังเอิญไปพบกับพี่สาวของ ต๋วน 
เด็กชายชาวเวียดนามกำพร้าพ่อที่ต้องดิ้นรนหาเงินมาดูแลแม่ซึ่งป่วยเป็นอัมพาต เด็กสาวเดินเร่ขายผลไม้ให้กับนัก
ท่องเที่ยวที่มาพักอยู่ที่อ่าวอาลอง ภาพดังกล่าวทำให้ลียูวอนเดินทางไปพบกับครอบครัวของต๋วนในเวลาต่อมา ถึง
จะช่วยเหลืออยู่ได้ไม่นาน แต่นางเอกสาวก็ให้คำสัญญากับเด็กทั้งสองว่าจะกลับมาอีกครั้งในอนาคต หนึ่งปีผ่านไป 
ลียูวอนเข้าร่วมกับรายการเรียลลิตี้โชว์การกุศล Love ระดมเงินจากผู้ชมเพื่อไปช่วยเหลือสองเด็กน้อยที่เวียดนาม 
เมื่อได้เงินมาจำนวนหนึ่ง ลียูวอนก็เดินทางไปเวียดนาม นำเงิน เรือลำใหม่ และข้าวของเครื่องใช้จำนวนหนึ่งไปมอบ
ให้ครอบครัวของต๋วน และให้สัญญาว่าจะแวะมาดูแลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อืม! อย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกว่า ‘สวย
ทั้งภายนอกและภายใน’  

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ได ้ทำการพัฒนา
และวิจัยผลิตภัณฑ์
นมพาสเจอร์ไรส์ที่

มีสารเมลาโทนินจากธรรมชาติสูง โดยตั้งชื่อว่า 
‘นมก่อนนอน’ หรือ ‘เบดไทม์มิลค์’ (Bed Time 
Milk) ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัยปรับเปลี่ยนวิธีการ
รีดนมวัวเพื่อเพิ่มเมลาโทนินจากธรรมชาติใน
น้ำนม โดยต้องรีดน้ำนมในช่วงเวลาเช้ามืด จะ
ทำให้ได้น้ำนมเมลาโทนินบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น การได้รับเมลาโทนินธรรมชาติคุณภาพ

สงูจะช่วยให้นอนหลับสนิทและพักผ่อนได้อย่าง 
เต็มที่ สมองได้รับการผ่อนคลาย สามารถใช้
แทนยานอนหลับโดยไม่มีผลข้างเคียงที่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ช่วย
ป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม แก้ไขอาการ
หลงลืม หงุดหงิด รักษาโรคความดันโลหิตสูง
ในคนสูงอายุ หากได้ร ับเมลาโทนินอย่าง
สม่ำเสมอยังช่วยชะลอความชรา และป้องกัน
ความเหี่ยวย่นของร่างกาย เนื่องจากมีฤทธิ์
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งนมดังกล่าวยัง
มีไขมันต่ำเพียง 1 ใน 3 ของนมปกติ จึงหมด
กังวลเรื่องไขมันส่วนเกิน 

นมนอนหลับ  
INNOVATION

 น ักว ิจ ั ยมหา -
วิทยาลัยคินกิ (Kinki 
University) และมหา-
ว ิทยาล ัย เก ียวโต 
(Kyoto University) 
แดนปลาดิบหัวใส
ทดลองดัดแปลงพันธุ- 
กรรมต้นยาสูบ และ

อะราบิดอพซิส (Arabidopsis) เพื่อขจัดโรคที่
เกิดจากมลพิษในอาคารบ้านเรือน โดยนำยีน
แบคทีเรียมาตัดต่อใส่ในพืชท้ังสอง ผลทดสอบ 
พบว่าพืชพันธ์ุใหม่ช่วยทำให้ก๊าซพิษภายในบ้าน 
ลดลงได้ถึง 1 ใน 10 จึงสามารถนำไปเป็นไม้
ประดับในอาคาร บ้านเรือน หรือภายในห้อง
นอน เพื่อลดปัญหาผู้อยู่อาศัยป่วยเป็นโรค
มลภาวะในบ้าน (sick-house syndrome) อัน
เกิดจากฝุ่นละออง ควันบุหรี่ สารเคมี ก๊าซ
หรือสารระเหยต่างๆ ที่มีอยู่ภายในบ้านหรือ
ในอาคารทั ่วไป โดยเฉพาะฟอร์มาลดีไฮด์ 
สารเคมีกล ิ ่นฉ ุนร ุนแรงท ี ่ ใช ้ก ันท ั ่วไปใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในอาคาร เครื่องเรือน 
และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคที่
พบมากที ่ส ุด เมื ่อสูดดมเข้าไปจะทำให้มี
อาการปวดศีรษะ วิงเวียน หรือรู้สึกอ่อนเพลีย 

ต้นไม้บำบัดโรค
HEALTH

รักษาสัญญาลียูวอนกลับเวียดนามช่วยเด็กกำพร้า 
ENTERTAINMENT

PEOPLE

หนุ่มแปลงเพศชาวมะกันกำลังตั้งท้องลูกคนที่ 2

 สาวหล่อเจ้าของฉายา ‘ผูช้ายก็ท้องได้’ ซ่ึงผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็น
ชาย และได้เคยสร้างความแตกต่ืนท่ัวโลกจนเป็น Talk of the World มาแล้วคร้ัง
หน่ึง ด้วยการให้กำเนิดลกูสาวคนแรกเม่ือต้นปีท่ีผ่านมา บัดน้ีเขากำลังต้ังครรภ์
ลกูคนท่ี 2 แล้ว โดย โธมัส บีตี วัย 34 ปี กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์โทรทัศน์กับ
ช่องข่าวเอบีซีว่า “ผมรูสึ้กดีมาก เพราะหลังจากให้กำเนิดซซูาน ลกูสาวคนแรก
เมื่อวันที ่ 29 มกราคมที่ผ่านมาด้วยวิธีการธรรมชาต ิผมก็ไม่ได้รับฮอร์โมน
เทสโตสเตอโรน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนเพศชายอีกเลย ดังน้ันผมจึงสามารถต้ังครรภ์ได้
อีก” ซ่ึงลกูคนท่ี 2 ของเขามีกำหนดจะคลอดในเดือนมิถุนายนปี 2552 
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• แม้จะต้องแข่งวิ่งมาราธอนกับผู้เข้าแข่งขันที่มีสภาพร่างกายปกติในรายการ 
Marabana Marathon ที่จัดขึ้นในประเทศคิวบา แต่นักแข่งบนรถเข็นคนนี้ก็ยังคง
ตั้งหน้าตั้งตาแข่งขันอย่างมุ่งมั่นต่อไป   
 
 

• แม้ จอห์น เด็คเกอร์ ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ จะโชคร้ายถูกเจ้า บาร์นีย์ สุนัขพันธุ์สกอตติช เทอร์เรีย (ที่เห็นในภาพวาด) ของ
ประธานาธิบดีจอร์ช บุช กัดมือระหว่างทำการรายงานข่าวท่ีทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตัน แต่ดเูหมือนความโชคร้ายของเขาไม่ได้ 
ถูกละเลย เมื่อนางลอรา บุช สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ส่งจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเพื่อแสดงความเสียใจและขอโทษใน
พฤติกรรมท่ีไม่สุภาพของบาร์นีย์ โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งในจดหมายดังกล่าว สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งบอกด้วยว่า ‘ตอนนี้เราให้

บาร์นีย์อยู่ในบ้านสุนัขของมันเรียบร้อยแล้ว’ ลงท้ายด้วยรอยเท้าเล็กๆ ของเจ้าบาร์นีย์  

เอกยุทธ อัญชันบุตร 
อดีตผู้ต้องหาคดีแชร์ชาร์เตอร์ 
และกบฏทหารนอกราชการ 
ในปี 2528 ซึ่งหลบหนีออกนอก
ประเทศไปถึง 20 ปี ก่อนจะ 
เดินทางกลับมาหลังหมดอายุความ 
ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ นสพ.มติชน 

 นักโบราณคดีอิสราเอล 
ค้นพบต่างหูทองประดับด้วย
มุก และหยก อายุกว่า 2,000 ปี 
ใต้ลานจอดรถ ใกล้กับกำแพง
เมืองเก่าในนครเยรูซาเลม ซึ่ง
คาดว่าน่าจะเป็นต่างหูในสมัย
จักรวรรดิโรมันหลังช่วงคริสต-
กาลไม่นาน โดยต่างหูถูกขุด

พบภายในซากปรักหักพังของจักรวรรดิไบแซนไทน์ 
(จักรวรรดิโรมันตะวันออก) ซึ่งสร้างขึ้นหลังจากมี
การประดิษฐ์เครื่องประดับจำพวก สร้อย กำไล 
และต่างหูหลายร้อยปี แสดงให้เห็นว่า ต่างหูน่าจะ
มีอายุล่วงเลยมาแล้วหลายยุคหลายสมัย และ  
น่าจะเป็นสมบัติของชนชั้นสูงในนครเยรูซาเล็ม
โบราณ  

พบต่างหูทองคำ
อายกุวา่ 2,000 ป ีในเยรซูาเลม 
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21 พฤศจกิายน 2410 - หนังสือแสดงกิจจานุกิจ 
ตีพิมพ์สำเร็จเป็นครั้งแรก ถือเป็นหนังสือไทยเล่ม
แรกที่อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
และศาสนาอย่างทันสมัยที ่ส ุด จัดพิมพ์โดย
เจ้าพระยาทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) 
22 พฤศจิกายน 2506 - จอห์น เอฟ เคเนดี้ 
ประธานาธิบดีคนที ่ 35 ของสหรัฐฯ ถูกลอบ
สังหารระหว่างการเยือนเมืองดัลลัส ในมลรัฐ
เท็กซัส ระหว่างทักทายประชาชนบนรถเปิด
ประทุน เขาถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่หนุ่มที่สุด
ของสหรัฐฯ คือวัยเพียง 43 ปี 
23 พฤศจิกายน 2479 - นิตยสาร ไลฟ์ (Life 
magazine) ออกจำหน่ายเป็นฉบับแรก โดยความ
คิดสร้างสรรค์ของ เฮนรี อาร์ ลูส นิตยสารไลฟ์
เป็นนิตยสารรายสัปดาห์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวบรวมบทความ บทสัมภาษณ์ สารคดี การ์ตูน
และภาพถ่าย มียอดขายประมาณ 13.5 ล้าน
ฉบับต่อสัปดาห์ 
24 พฤศจิกายน 2490 - วันเกิด สุทธิชัย หยุ่น 
นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ พิธีกรฝีปากกล้า
และความคิดคมคาย เป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ 
เดอะ เนชั่น (The Nation) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
บรรณาธิการอำนวยการหนังสือ และหนังสือพิมพ์ 
ในเครือเนชั่น 
25 พฤศจกิายน 2539 - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
หรือ บิ๊กจิ๋ว ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 
22 ของไทยหลังชนะการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งรัฐบาล
ของพลเอกชวลิตน้ันเป็นชนวนให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
ฟองสบู่แตก  
26 พฤศจิกายน 2468 - พระบาทสมเด็จ-
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่ว รัชกาลท่ี 6 เสด็จสวรรคต 
เวลา 01.45 น. ของเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน ณ 
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ด้วยพระโรคพระอันตะ 
(ลำไส้)  
27 พฤศจิกายน 2510 - สถานีโทรทัศน์ส ี
กองทัพบกช่อง 7 เริ่มออกอากาศแพร่ภาพเป็น
ครั้งแรก โดยการถ่ายทอดสดรายการประกวด
นางสาวไทยประจำปี 2510 จากเวทีบริเวณงาน  
วชิรานุสรณ์ พระราชวังสราญรมย์  
 

 ขับเค่ียวกันอย่างสุดมันระหว่าง โนวัค ยอโควิช นักเทนนิสมืออันดับ 3 ของโลกจากเซอร์เบีย กับมืออันดับ 5 จากรัสเซีย 
นิโคไล ดาวิเดนโก หลังจากผลัดกันรุกผลัดกันรับมาหลายเกม ยอโควิชก็อาศัยความสดหวดชนะดาวิเดนโกไปได้ 7 - 5 
เซต คว้าแชมป์มาสเตอร์คัพ 2008 ซึ่งเป็นเอทีพีทัวร์รายการสุดท้ายของปีนี้ไปครองได้สำเร็จ หลังจากที่ชูถ้วยและหยิบ
เงินรางวัล 1,240,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 42.2 ล้านบาท) ใส่กระเป๋าไปเรียบร้อย ยอโควิชผู้ได้แชมป์แกรนด์สแลม 
ออสเตรเลียนโอเพ่นเม่ือต้นปี แล้วมาซิวมาสเตอร์คัพตอนปลายปี ก็ประกาศต่อสาธารณะว่า “ผมเช่ือม่ันว่าตัวเองมีศักยภาพ 
เพียงพอที่จะก้าวขึ้นไปครองอันดับ 1 ของโลก ซึ่งอาจจะเป็นในปีหน้า สองปีถัดไป หรืออีกสิบปีข้างหน้าก็ได้ แต่ผมเอง
ก็ได้รับบทเรียนมาพอสมควรว่าหากเอาแต่คิดเรื่องทำอันดับโลกมากเกินไป ก็อาจไม่เป็นไปตามที่หวัง” ถึงจะกล่าวแบบ
ไม่ประมาท แต่ฟังแล้วมือหนึ่งอย่างนาดาลก็คงหนาวๆ ร้อนๆ ได้เหมือนกัน 

 5 อันดับผู้ว่าฯ กทม. ที่อายุ(การทำงาน)สั้นที่สุด 

 สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งสกอตแลนด์ (Scottish Association for 
Marine Science) ได้จัดต้ังฟาร์มเพาะเล้ียงสาหร่ายเพ่ือศึกษาวิจัยการผลิตเช้ือ
เพลิงชีวภาพจากสาหร่าย โดย ศาสตราจารย์ไมค ์คาวลิง ผู้จัดการฝ่าย
วิทยาศาสตร์และการวิจัยของสมาคม เปิดเผยว่า “เราสามารถแยกเอาก๊าซ
มีเทนท่ีสาหร่ายผลิตได้ มาใช้เป็นพลังงาน ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนตัวสาหร่าย

ก็นำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้ และการเพาะเล้ียงสาหร่ายก็ยังให้
ประโยชน์ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลอีกด้วย ท่ีสำคัญการใช้สาหร่ายเป็นแหล่ง
ของเช้ือเพลิงชีวภาพก็เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการแย่งพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในการผลิตพืชอาหารและพืช
พลังงาน” ซึ่งการพัฒนาสาหร่ายให้เป็นพลังงานนี ้ จะเป็นแนวโน้มที่ดีในการกระตุ้นให้เกิด
อุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสาหร่าย และก่อให้เกิดแหล่งพลังงานท่ีย่ังยืนในอนาคต 
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‘ยอโควชิ’ควา้แชมปม์าสเตอรค์พัพรอ้มประกาศขอมอืหนึง่จาก ‘นาดาล’

ต้นไม้บำบัดโรค

พระจันทร์ทรงกลด ความมหัศจรรย์บนฟากฟ้า!
 คืนก่อนพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
เกิดปรากฏการณ์พระจันทร์ทรงกลดข้ึนยาวนานถึง 15 นาที สร้างความต่ืนตาต่ืนใจแก่ผูพ้บเห็นเป็นอย่างมาก พระจันทร์ทรงกลด 
หรือ Moon Holoes นั้น เกิดจากการสะท้อนของแสง และการหักเหของแสงของพระจันทร์เมื่อกระทบเข้ากับเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆ   
ของละอองไอน้ำชั้นบนของบรรยากาศ ทำให้เกิดภาพของพระจันทร์ขยายขนาดโตขึ้นซ้อนกันกับดวงจันทร์จริงและมีรังสีของ
แสงสีรุ้งกระจายอยู่โดยรอบอย่างสวยงาม    

 อีกเพียงไม่กี ่ว ัน
นับจากน้ี คนกรุงเทพฯ 
ก ็ต ้องเข ้าสู ่พ ิธ ีการ
เลือกตั ้งผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมา
ดำรงตำแหน่งใหม่กัน
อีกคร้ัง หลังจากท่ีผูว่้าฯ 
คนเก่าประกาศลาออก 

จากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. ก่อนจะเห็น
โฉมหน้าผู้สมัครชุดใหม่อย่างเป็นทางการ adB 
ฉบับนี้ขอเสนอ 5 อันดับผู้ว่าฯ กทม. ที่มีจำนวน
วันทำงานน้อยที่สุด ดังนี้ 

 อนัดบัที ่5 นายอาษา เมฆสวรรค์  358 วัน 
(6 พ.ย. 27 - 13 พ.ย. 28) 
 อันดับที่ 4 นายชำนาญ ยุวบูรณ์  295 วัน 
(1 ม.ค. - 22 ต.ค. 16) 
 อันดับที่ 3 นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล 
216 วัน (1 พ.ย. 16 - 4 มิ.ย. 17) 
 อันดับที่ 2 นายสาย  หุตะเจริญ  103 วัน 
(29 เม.ย. - 9 ส.ค. 18) 
 อนัดบัที ่1  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน  43 วัน 
(8 ต.ค. - 19 พ.ย. 51) 
 หมายเหตุ : อันดับท่ี 2 - 5 มาจากการแต่งต้ัง 
ส่วนอันดับที่ 1 มาจากการเลือกตั้ง 

 “ถา้เปน็นกัโทษหนคีด ีแลว้ตอ้งการตวั 
ง่ายที่สุดคือ คุณต้องยกเลิกพาสปอร์ต
ทั้งหมด ถ้ายกเลิกได้ทั้งหมด ก็ไม่ต้องไป
จับหรอก ประเทศนั้นจะจับส่งให้คุณเอง 
เพียงแต่รัฐบาลนี้ คนที่ดูแลอยู่เป็นคน
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ เลยไม่ทำ แค่นั้นเอง 
ไม่ต้องแก้ตัวว่าไม่มีแหล่งที่อยู่ จับไม่ได้ 
ทำไมจะจับไม่ได้ ลองยกเลิกพาสปอร์ต
ดูสิ จะไปหิ้วมาให้เลย” 
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	 ในด้านหนึ่ง	จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 	มีตำแหน่ง
เป็นกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	
บุญรอดบริวเวอรี่	 จำกัด	 เป็นทายาทอาณาจักร
บุญรอด	 ในรุ่นที่	 3	นอกจากนั้น	ยังเคยทำหน้าที่
อดีตสมาชิกวฒุสิภาป	ี2549	และอดตีสมาชกิสภารา่ง
รฐัธรรมนญู	ปี	2550	ดูจากตำแหน่งเหล่านั้นแล้วฟัง
ดูยิ่งใหญ่และยากจะเข้าถึงไม่น้อย		
	 แตด่า้นทีเ่ราเจอและพบปะพดูคยุกบัเขาในวนันี ้
เป็นดังนี้		
	 หันด้านซ้าย	เราเห็นตุ้มหูเพชรเม็ดเล็กๆ	อยู่
บนหูข้างซ้าย		
	 หนัอกีดา้น	เราเหน็แตร่อยยิม้และเสยีงหวัเราะ 
ตลอดเวลาของการถ่ายรูปเพื่อลงปก		
 “ถ่ายไปเลยนะ ผมโพสท่าไม่เป็น โพสทีไร 
ออกมาไม่ดีทุกที”	 แต่ช่างภาพของเรารัวชัตเตอร์
แบบไม่ยั้ง	 เพราะเห็นว่าภาพที่ได้เป็นธรรมชาติและ	
“ท่านี้เท่”	ช่างภาพบอก	จุตินันท์หัวเราะร่วนและโพส
ท่าแบบไม่โพสของเขาต่อไปอย่างอารมณ์ดี		
	 บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	 อยู่คู่คนไทยและ
เมืองไทยจนถึงปีนี้ก็	75	ปีแล้ว	และแน่นอนว่า	อย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในชีวิตที่คนไทยต้องเคยลิ้มลองเบียร์
สิงห์	 เบียร์ไทย	หนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักที่ถือว่าเป็น
เส้นเลือดใหญ่ของอาณาจักรบุญรอด	
	 อาณาจักรกว้างใหญ่	เต็มไปด้วยตำนานและ
เรื่องราวที่คนรุ่นเก่าบันทึกและจดจำไว้	ก่อนจะส่งต่อ
เรื่องราวทั้งหมดให้คนรุ่นใหม่	 ได้นำไปต่อยอด	และ
รักษาไว้		

 “สมัยก่อนที่พระยาภิรมย์ภักดีทำโรงเบียร์
เพื่อที่จะขายเบียร์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ยังไม่มี
สิ่งที่เรียกว่าเซอร์เวย์ ไม่มีโฟกัสกรุ๊ป เหมือนสมัยนี้ 
ท่านก็ใช้วิธีผลิตเบียร์ออกมาหลายๆ ยี่ห้อ แล้วตั้ง
ชื่อต่างกันไป ใช้โลโก้ต่างกันไปทั้งหมดประมาณ 5 
ตัว คือ เบียร์ว่าวปักเป้า เบียร์แหม่ม ซึ่งมีโลโก้เป็นรูป
ผู้หญิงต่างประเทศ เบียร์กุญแจ เบียร์หมี แล้วก็เบียร์
สิงห์ ทั้งหมดรสชาติไม่เหมือนกันด้วย เพราะท่าน
ไม่รู้ว่าคนไทยจะชอบทานเบียร์แบบไหน ก็เลยทำ
ออกมาทุกแบบ แล้วขายจริงๆ ทุกยี่ห้อ จากนั้นก็มา
นั่งดูว่าตัวไหนขายดีสุด ตัวไหนเป็นที่นิยมก็เก็บไว้ 
ตัวไหนขายไม่ค่อยดีก็ตัดออก 
  “ก็โชคดีสำหรับรุ่นพวกผมที่ตัวที่ขายดีคือ 
เบียร์สิงห์ ไม่อย่างนั้น ทุกวันนี้อาจจะต้องมาขาย
เบียร์ว่าวปักเป้าก็ได้”	จุตินันท์หัวเราะร่วน		
	 เข้าสู่ปีที่	75		ในวันนี้	สิงห์มีตัวเดียว	แต่เบียร์
สิงห์ไม่ได้มีรสชาติเดียว	อย่างน้อยวันนี้	 เราก็อยาก
ให้คุณได้ชิมรสชาติของ	Singha	Light	 เบียร์ไทย
รสชาติไม่หนัก		
	 อย่างน้อยวันนี	้ -	 อีกเช่นกัน	 ที่คุณจะได	้ 
ชนแกว้กับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ที่มีชื่อเล่นว่า		 
‘นิดหน่อย’  
	 เขาว่าต้นหน้าหนาวแบบนี้ล่ะ	ที่เหมาะแก่การ
ดื่มเบียร์เบาๆ	และนั่งคุยกันสบายๆ	
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สมัยนี้คนเราสามารถค้นหาประวัติกันได้
ง่ายๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต คุณคิดว่า ถ้าต่อไป
คนอื่นๆ จะต้องค้นหาประวัติของคุณว่าคุณ
เป็นใคร คุณอยากให้ประวัติของตัวเองเขียน
ไว้ว่าอย่างไร 
 ถ้าให้ผมมองตัวเอง ผมคิดว่า การตีกรอบ 
ให้ตัวผมน่ีจะลำบาก เพราะกิจกรรมในชีวิตผมมีหลาย 
อย่างและผมก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่เรื่อยๆ 
เพราะเป็นคนชอบความท้าทาย แต่พูดจริงๆ ผม
ไม่ได้อยากให้คนมองว่าผมเป็นนักธุรกิจ หรือ
นักการเมือง ไม่รู้สินะ โดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ให้
ความสำคัญกับครอบครัวมาก ผมเลยอยากเป็นพ่อ 
ที่ลูกๆ อยากหันหน้าเข้ามาปรึกษาได้เสมอ นั่นน่า
จะเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุด เพราะใน 20 กว่าปี
ที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนมาก็ตาม ส่วนหนึ่งผม
ก็จะพยายามเน้นเรื่องครอบครัว โดยเฉพาะลูกๆ 
เพราะผมคิดว่า ผมพยายามปั้นอนาคตของเขาให้
ดีที่สุด ในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าหาเงิน หรือประสบความ
สำเร็จด้านการงานอย่างเดียว แต่อยากให้เขาเป็น
คนที่มีคุณภาพของสังคมด้วย เลยพยายามผลัก
ดันกันอยู่ (หัวเราะ) ทั้งผลัก ทั้งดัน หรือดึงๆ บ้าง  
ไอเดียที่เห็นความสำคัญกับครอบครัว เป็น
เพราะว่าคุณโตมาแบบนั้นด้วย หรือว่าคิด
เองวา่ถา้โตขึน้จะตอ้งสรา้งครอบครวัเราใหด้ ี 
 มันก็ทั้งสองอย่าง เพราะครอบครัวผมที่
โตมาก็อบอุ่น แต่ในเวลาเดียวกัน ผมก็ไปเรียนต่อ
ต่างประเทศตั้งแต่อายุ 13 มันก็อาจจะห่างเหินใน
ระดับหนึ่ง แต่ในช่วงที่ไม่อยู่กับที่บ้านเป็นสิบปี ก็
ถือว่าผมสนิทกับครอบครัวมากนะครับ แต่การที่
ผมไปเรียนที่อเมริกา และได้ไปเห็นครอบครัวของ
คนที่นั่น มันก็ทำให้ผมเห็นทั้งข้อดีและไม่ดี  ได้
เห็นคอนเซปต์ว่า โอเค...วันคริสต์มาส วันแธงส์กิฟว่ิง 
เป็นวันที่เขาให้ความสำคัญกับครอบครัวมากๆ แต่
ขณะเดียวกัน เราก็เห็นจุดอ่อนในสังคมอเมริกันตรง
ท่ีมันมีการแตกแยกมาก เป็นสังคมท่ีมีการโยกย้าย 
มากที่สุด เกิดที่นี่ ย้ายไปที่นั่น หรืออาจจะไปเรียน
อีกที่หนึ่ง โตมาย้ายไปทำงานที่อื่น ไม่ได้ตั้งรกราก
ไว้ที่หนึ่งที่ใด ดังนั้นความแตกแยกของครอบครัวก็
เลยมีสูงมาก  ผมเลยได้คิดว่า เออ...ยังไงเราก็ต้อง
ให้ความสำคัญกับครอบครัวด้วย สมัยก่อน ผมไป
เรียน ผมก็ต้องเขียนจดหมายมาหาที่บ้าน เพราะ
มันยังไม่มีอีเมล์ โทรศัพท์มือถือยังไม่มีเลย  
เคยอ่านในบทสัมภาษณ์ที่ผ่านๆ มา ที่คุณ
เคยบอกว่า ถึงระยะทางไกล ครอบครัวก็ยัง
ใกล้ชิดกันได้ 
 ผมเชื่ออย่างนั้นนะ สมัยผมเรียน มือถือ
ไม่ต้องพูดถึง จะโทร.กลับมาบ้านได้ก็คือโทร.ทาง
ไกลระหว่างประเทศ และต้องจองล่วงหน้าเป็น
อาทิตย์ ผมต้องบอกกับเจ้าหน้าที่เลยว่า ผมจะ
โทร.วันอาทิตย์น้ี เวลาเท่าน้ีๆ เขาถึงจะต่อให้ได้ มัน 
ลำบากมาก ดังน้ันผมก็เลยต้องติดต่อกับท่ีบ้านทาง 
จดหมาย ผมจะเขียนถึงที่บ้านทุก 3 วัน ที่บ้านก็ 
เขียนถึงผมดังน้ัน กว่าจดหมายจะไปถึงกัน มันก็สวน 
ทางกันประจำ บางทีแทบจะไม่ได้ตอบจดหมายกัน 
เพราะต่างคนต่างก็เขียนเล่าเรื่องของใครของมัน 
แต่ประเด็นคือผมเชื่อว่า ความห่างไกลไม่ได้ทำให้
ครอบครัวห่างกัน มันอยูท่ี่ตัวเราจะทำอย่างไรต่างหาก 
อีกอย่างท่ีผมพยายามนำมาใช้ และเห็นจริงกับตัวเอง 
ก็คือ ต่อให้เราอยูด้่วยกันในบ้านเดียวกันท่ีกรุงเทพฯ 
ไม่ได้แปลว่าบ้านนั้นจะสนิทสนมกันนะ เพราะวิถี
ชีวิตปัจจุบันน้ี พ่อแม่ก็ต้องทำงาน ลกูก็เรียน บางที 
เลิกเรียน ลูกก็ไปเล่นเกมอยู่ในห้อง โอกาสที่พ่อ
แม่ลูกจะเจอกัน มันแทบไม่ได้แตกต่างกับการอยู่
ต่างประเทศเลย (หัวเราะ) สมัยผมเรียน พ่อแม่จะ
บินไปเย่ียมผม แล้วเราก็หาเวลาว่างตอนผมปิดเทอม 
เพ่ือไปเท่ียวกันสัก 2 อาทิตย์ ซ่ึงผมว่า เวลาเหล่าน้ัน 
มันมีค่ามากเลยหรือที่เรียกว่า quality time เพราะ
เราได้ใช้เวลาด้วยกันจริงๆ แล้วความที่เราไม่ได้
เจอกันมานาน พอเจอกันก็เลยพยายามใช้เวลา
ด้วยกันให้มากที่สุด ก็เหมือนกันสมัยนี้ เวลาผมไป
เยี่ยมลูก เราก็ไปเที่ยวกัน อยู่ด้วยกัน หรือไม่เราก็
จะมีกิจกรรมดำน้ำด้วยกันเวลาไปต่างจังหวัด ซ่ึงการ 
ไปเท่ียวในครอบครัวมันก็ช่วยตัดการติดต่อกับสังคม 
ภายนอกออกไปได้ระดับหนึ่งแล้ว ยิ่งไปดำน้ำด้วย



แล้ว โทร.มือถือก็ไม่ได้ ใช้แลปท็อปไม่ได้ พ่อแม่
เลยโดนบังคับทางอ้อมให้หันหน้าเข้าหาลูกๆ แล้ว
ก็เลยได้พูดคุยกันมากขึ้น สุดท้าย ผมก็ตอบไม่ได้
หรอกว่า แบบไหนดีไม่ดี แต่เป็นแค่ตัวอย่างว่า 
บางครอบครัว อยู่ด้วยกันแท้ๆ แต่ไม่สนิทกันก็มี  
ถ้ามองหลายครอบครัวในสังคมเมืองตอนนี้ 
คุณคิดว่าอะไรคือเรื่องที่น่าเป็นห่วง  
 ก็เรื่องเวลา ถ้ามองไปที่เด็กๆ สมัยนี้ ผม
เข้าใจว่า ต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่เด็กแล้วเพื่อที่
ว่าจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ เด็กๆ ก็มีการเรียนพิเศษตลอด 
ขณะที่ในโลกการทำงาน การแข่งขันทางธุรกิจทุก
วันนี้ก็สูง พ่อแม่ก็ต้องทำงานเต็มที่ แล้วไหนจะมี
สังคมของพ่อแม่อีก นี่แหละ ผมถึงได้บอกว่า เรื่อง
เวลาเป็นเรื่องสำคัญของทุกครอบครัว ผมว่า ถ้า
เผื่อทุกสมาชิกในครอบครัวไม่ให้ความสำคัญกับ
เรื่องเวลาที่จะอยู่ด้วยกัน (เน้นเสียง) พ่อแม่คิดว่า
ฉันต้องมีหน้าที่ทำงาน ลูกคิดว่าฉันต้องมีหน้าที่
เรียน โดยไม่ได้มองกลับมาว่าจริงๆ แล้วพื้นฐาน
ของครอบครัวสำคัญแค่ไหน มันจะแย่นะครับ เรา
ปล่อยเรื่องนี้ไว้ไม่ได้ และต้องดูแลให้มากๆ เหมือน
ต้นไม้ที่ต้องรดน้ำ ถ้าใครคิดว่า ต้นไม้มันก็โตของ
มันเองได้ อย่างนี้ผมว่าเหนื่อย (หัวเราะ)   
แต่ประเด็นอื่นที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกก็มี
อยู่มากเหมือนกัน เช่น ปัญหาเรื่องชีวิตคู่ 
โดยเฉพาะทีม่าจากบคุคลอืน่ ขอถามตรงๆ วา่ 
อย่างปัญหาเรื่องครอบครัวที่มีปัญหาจาก
คนอื่น ถ้ามองจากมุมของคุณ ซึ่งแน่นอนว่า 
ด้วยฐานะ หน้าที่การงาน ก็อาจจะทำให้มีสิ่ง
ยัว่ยวนเขา้มา ตรงนีค้ณุสามารถปกปอ้งตวัเอง
อย่างไร เพื่อให้ครอบครัวยังอยู่ได้  

 (หัวเราะ) ก็อย่างที่ผมบอกตอนต้นว่า ใน
เมื ่อผมให้ความสำคัญกับครอบครัวมาก โดย
เฉพาะลกูๆ ดังน้ันไม่ว่าเร่ืองอะไรจะเข้ามา ครอบครัว 
ก็จะเป็นประเด็นท่ีทำให้เราตัดสินใจทำในส่ิงท่ีถกูต้อง 
ผมว่าคนเรามันต้องมีอะไรยึดไว้บ้างนะ คือ ขอโทษ 
นะครับ ถ้าพูดเรื่องนี้ ผมคงต้องบอกว่า ถ้าคนเรา
คิดถึงความรับผิดชอบที่จะต้องนำพาชีวิตหนึ่งเข้า
มาในโลก นั่นก็คือลูก แล้วไม่ดูแลเขา มันก็ไม่ถูก
ต้อง และไม่สมควร ทีนี้เมื่อเรารับหน้าที่นั้นมาแล้ว 
เราก็ต้องทำให้ดีที่สุด นั่นก็คือ การให้ทุกอย่างกับ
ครอบครัว  
คิดอย่างไรที่บอกว่า ผู้ชายไทยเห็นเรื่องการ
มีครอบครัวเล็กครอบครัวน้อยเป็นเรื่องปกต ิ 
 ผมว่ามันอยูท่ี่สังคมมากกว่า เพราะโทษทีนะ 
มันก็ไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยหรอก อย่างอเมริกาเอง 
เราจะเห็นได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหย่าร้าง ฟ้อง
ร้องกันสารพัด ล่าสุด กรณีผู้บริหารไอเอ็มเอฟ เพิ่ง
โดนฟ้องว่าไปยุ ่งกับพนักงาน หรือเมื ่อปีที ่แล้ว 
กรณี ผู้ว่าการธนาคารโลก หรือเวิลด์แบงก์ นั่นก็
โดนฟ้องเรื่องคล้ายๆ กัน ผมก็เลยคิดว่า มันเป็น
สังคมทั ่วโลกที ่เป็นแบบนี้ ไม่ใช่เฉพาะบ้านเรา
หรอก เพียงแต่ว่าสังคมบ้านเรา จะค่อนข้างเปิด
เผยกว่า ดูได้จากเรื่องผู้ชายไปเที่ยวอาบอบนวด 
ซ่ึงบางคนบอกว่า เออ ถ้าไปเท่ียวแบบน้ีโอเค เพราะ 
เป็นแค่ทางกาย คือนอกกาย ไม่ได้นอกใจ แต่ผม
ไม่ได้มีทัศนคติแบบนี้  
คือคุณมองว่า ถ้านอกกายก็ต้องนอกใจรวม 
อยู่ด้วย คือเรียกว่าต้องไปเป็นคู่กัน  
 (หัวเราะดัง) เออ เรื่องแบบนี้ก็พูดลำบาก 
แต่ผมกำลังบอกว่า สังคมไทยเราเป็นแบบนั้น 
แต่สำหรับคุณ ที่อยู่ตรงสถานภาพที่ดีในทุก

ด้าน คุณจะทำตัวเป็นตัวอย่างได้อย่างไร 
หมายถึงเป็นตัวอย่างทั้งกับครอบครัวและกับ
ลูกน้อง โดยเฉพาะในที่ทำงาน เพราะเคย
ได้ยินมาว่า ถ้าที่ทำงานไหน หัวหน้าประพฤติ
ตัวไม่เหมาะสมเสียแล้ว... 
 ลูกน้องก็จะทำเหมือนกันใช่ไหม คือปกติ 
ชีวิตส่วนตัวของลูกน้อง ผมก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
ด้วยอยู่แล้ว แต่สิ่งเดียวที่ผมจะรับไม่ได้เลยก็คือ 
การยุ่งกับลกูน้องภายในองค์กร ผมว่ามันไม่ถกูต้อง 
โดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องมีความรับ
ผิดชอบสูง คือผมรับไม่ได้เลย เพราะมันแสดงถึง
การไม่มีความรับผิดชอบ กรณีเหตุการณ์ของผูบ้ริหาร 
ไอเอ็มเอฟ รูสึ้กว่า ผูห้ญิงจะมีครอบครัวอยูแ่ล้วด้วย 
แต่สอบสวนแล้ว ปรากฏว่า ต่างคนต่างก็ยินยอม
กันเอง ไม่ได้ไปบังคับ แล้วก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนด้วย
ตำแหน่งหน้าท่ีพิเศษ น่ันก็ตีความไปแบบน้ัน (หัวเราะ) 
แต่ว่า การไปยุ่งกับลูกน้องนี่ ไม่ว่าลูกน้อง จะโสด
หรือไม่โสด มันก็ไม่ถูกหรอก  
น้อยมากที่ผู้ชายจะพูดอย่างนี้ เพราะเขาคิด
ว่ามันไม่เสียหาย  
 แต่ผมเข้าใจว่า กฎหมายใหม่ของไทยล่าสุด 
เขาก็ครอบคลุมนะท้ังกรณีท่ีเกิดกับผูช้ายหรือผูห้ญิง 
ถ้าใครไปมีส่วนทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยก ก็
โดนฟ้องได้ และต้องชดใช้เป็นเงินด้วย ซ่ึงผมว่ากฎหมาย 
ใหม่นี้ก็พยายามจะใช้ตัวเงินมาเป็นตัวบีบให้คนตั้ง
สติ เพราะเมื่อก่อนมันไม่มีกฎหมายแบบนี้  
พูดถึงเรื่องกฎหมาย ตอนคุณไปทำงาน
การเมือง ทั้งตอนเป็น ส.ว. และ สมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ คุณสนุกไหม 
 สนุกครับ แต่ตอนเป็น ส.ว. เป็นแค่ช่วงส้ันๆ 

เอง แต่ตอนเป็น สสร. สนุก เพราะนอกจากจะทำ
หน้าที่ตีความ แปรญัตติของมาตราในรัฐธรรมนูญ
แล้ว ผมโชคดีที ่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน
กรรมาธิการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เร ื ่อง
รัฐธรรมนูญ ก็ค่อนข้างจะสำคัญ เพราะว่านี่คือ
รัฐธรรมนูญที่ต้องผ่านประชามติก็ถือว่าเป็นความ
ท้าทาย เพราะช่วงนั้นเราอยู่ในกระแสที่มีการต่อ
ต้านรัฐธรรมนูญปี 50 ด้วย  
แล้วตอนที่เข้าไปนั่งตีความ หรือแปรญัตติใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ คุณเห็นปัญหาของ
สังคมที่มากับญัตติที่จะต้องแปรไหม เพราะ
กฎหมายที่จะเขียน ก็ต้องมาจากการเห็น
ปัญหาในสังคมก่อน  
 เห็นครับ เพราะมีบางญัตติเลยที่ผมไม่
เห็นด้วยกับกรรมการยกร่างที่เสนอขึ้นมา ซึ่งบาง
เร่ืองก็ผ่านการพิจารณา แต่บางเร่ืองก็ไม่ แต่ถ้าย้อน
กลับไปพดู เร่ืองรัฐธรรมนญู 50 ส่ิงท่ีเราทำก็คือเก็บ
รัฐธรรมนูญ 40 ที่เรามองว่าดีที่สุดแล้วเอาไว้ แต่
เรามองเห็นจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ 40 เหมือนกัน
ว่า มันขาดเรื่องการคานอำนาจ และการที่อำนาจ
ขององค์กรกลางที่จะตรวจสอบรัฐบาล มันยังอ่อน
อยู่ และนำมาปฏิบัติจริงไม่ได้ เราก็เลยอยากเพิ่ม
เขี้ยวเล็บเข้าไปในรัฐธรรมนูญปี 50 แต่คนไม่ค่อย
เข้าใจเพราะถือว่ามาจากทหาร อะไรแบบนั้น 
ทีนี้ลองมองเรื่องการเมืองในเวลานี้ที่คนไม่
เข้าใจกันและกัน คุณคิดว่ามันมาจากอะไร 
 ผมคิดว่าทุกคนทีสิทธิที่จะคิด มีสิทธิใน
ความคิดเห็นของตัวเอง แต่การที่เราจะไป impose 
หรือไปใส่ความคิดเรากับคนอื่นมันก็ไม่ถูกต้อง สิ่ง
ที่ทุกคนควรจะทำ ไม่ว่าจะภาครัฐ ฝ่ายค้าน หรือ
กลุ่มไหนก็แล้วแต่ ควรจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง

การแสดงความคิดเห็น แต่สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับ
ประชาชนที่จะต้องเช็กข้อมูลที่ได้รับมา ผมพูดไป
มันอาจจะโดนต่อว่าแน่ๆ แต่ผมคิดว่า บางทีคนเราก็ 
ฉาบฉวยในเร่ืองการรับข้อมลูนะ เพราะเราอยากจะรับ 
แต่ในส่ิงท่ีเราเช่ือเท่าน้ัน เช่น เม่ือผมมีความเช่ือแบบน้ัน 
สื่อใดที่ส่งเรื่องที่ผมเชื่อเข้ามา ผมก็จะเชื่อหมดเลย 
โดยท่ีผมไม่เช็กหรอกว่ามันเท็จจริงแค่ไหน ส่วนอีกส่ือ 
ท่ีส่งข้อมลูมา ถ้าผมไม่เช่ือเสียแล้ว ยังไงผมก็จะไม่เช่ือ 
ซ่ึงตรงน้ีแหละท่ีผมว่า คนในสังคมเรากำลังปิดตัวเอง 
ไปนิดนึง ถ้าผมจะฝากอะไรได้ ผมก็อยากจะฝาก
ว่า เราควรจะมีการเช็กข้อมูลกันหน่อย เราควรจะ
มีวิจารณญาณ ไม่ใช่ฟังป๊ับเช่ือร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมว่า
ประเด็นนี้ก็มีส่วนทำให้คนเราแตกแยก เพราะยัง
ไม่ทันจะเข้าใจให้ถ่องแท้เลย ฟังจากคนน้ันแล้ว ก็เอา
ไปขยายความต่อ มันก็ย่ิงทำให้สังคมแตกแยก ถ้าเผ่ือ 
แต่ละคนหยุดท่ีจะขยายความต่อ และกลับมาทำความ 
เข้าใจตัวเอง และพยายามมองในแง่อ่ืนๆ บ้าง หรือ 
ลองฟังเหตุผลทุกด้านก่อน เมื่อฟังทุกอย่างแล้ว 
สุดท้ายคุณจะตัดสินใจอย่างไรก็สุดแล้วแต่เรา  
บางคนบอกว่า ถ้าในบ้านหรือในครอบครัว
ยังไม่มีประชาธิปไตย เราก็จะไม่มีวิธีคิดแบบนี้
เมื่อเราโตขึ้น 
 มันก็พูดลำบาก ผมกระโดดไปพูดเรื ่อง
การศึกษาบ้านเราเลยดีกว่า เพราะสังคมเราสอนเด็ก 
กันต้ังแต่เล็กเลยว่า ห้ามเถียงผูใ้หญ่ ระบบการเรียน 
ของเราจึงกลายเป็นว่า ครูสอนอะไร เราก็เชื่อหมด 
มันก็เลยฝังความคิดเรามาตลอด ซึ่งถ้าเผื่อเราไป
มองสังคมอ่ืน อย่างในอเมริกา ครเูขาสอนก็จริง แต่ 
เขาจะท้าให้เราพิสูจน์ให้เขาผิดนะ มันแปลว่า เด็ก
จะต้องเริ่มมีความคิด และจะมีความคิดได้ ก็ต้อง

เร่ิมไปค้นคว้าหาความรู ้ซ่ึงมันต่างกับเราเลย ถามว่า 
อะไรดีไม่ดี ผมตอบไม่ได้หรอก แต่จะชี้ให้เห็นว่า 
มันเป็นแบบน้ี ดังน้ันในอเมริกา เด็กจะถกูฝึกมาให้เถียง 
แต่ไม่ใช่เถียงแบบไม่มีเหตุผล เขา encourage เด็ก 
อยากให้เถียง เขาบอกเลยว่า มาพิสูจน์สิว่า I ผิด 
พิสูจน์สิว่าหนังสือเรียนเล่มนี้มันผิด ตอนผมเรียน
ในห้องมีแต่เถียงกัน แสดงความคิดเห็นกันเป็นช่ัวโมง 
หัวข้อท่ีจะเรียนบางทีก็ไม่ได้เรียน แล้วผมสังเกตเห็น 
ว่าคนไทยก็จะน่ังเงียบ ไม่ค่อยมีความเห็น คอยฟังว่า 
ครจูะสรุปยังไง โอเค...ถามว่ามันสะท้อนมาถึงสังคม 
ท่ีเราอยูไ่หม มันก็เป็นไปได้ว่า เราเองก็ไม่ได้ขวนขวาย 
หาความจริงเท่าไหร่ ใครพดูอะไรมา โดยเฉพาะคนท่ี 
เราคิดว่ามีความน่าเช่ือถือ เราก็จะเช่ือแล้ว ตราบใด 
ท่ีเรายังไม่มีความคิดของตัวเองให้มาก ระบอบประชา- 
ธิปไตยก็ลำบากที่จะเป็นไปได้อย่างที่ควรจะเป็น  
ถา้เปน็ไปได ้อยากเหน็ประชาธปิไตยเราเปลีย่นไป 
ในทางไหน นี่พูดถึงภายในชั่วชีวิตเรานะ 
 ผมพูดมาตลอดเรื่องความเข้าใจระบอบ
ประชาธิปไตย ยังไม่ต้องไปพูดถึงรัฐธรรมนูญเลย 
เอาแค่ว่า ระบอบประชาธิปไตยนี่ หลายคนเข้าใจ
ว่า คือการมีสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้ แต่มันไม่ใช่ครับ 
จริงๆ เราต้องดดู้วยว่า ส่ิงท่ีเราทำมันไม่ได้ไปกระทบ 
กระเทือนหรือทับสิทธิคนอื่น เราแคร์สิทธิตัวเอง 
แต่เราก็ต้องแคร์สิทธิของคนอื่นด้วย ประชาธิปไตย
ไม่ได้ให้แต่สิทธิ แต่ว่ามีเรื่องของหน้าที่ ที่จะต้อง
ตามมาด้วย แต่ทุกวันนี้คนเราก็ยังไม่รู้เลยว่าหน้าที่
ของเราควรจะทำอะไร พื้นฐานพวกนี้ ผมว่ามัน
เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องหาทางให้คนได้พัฒนาด้วย 
ไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพฯ แต่ทั ้งประเทศ เพราะ
หน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่ไปกา
บัตรเลือกตั้งทุก 4 ปี แต่เรื ่องการตรวจสอบการ



ทำงานของรัฐบาลมันก็เป็นหน้าที่ของพลเมืองด้วย  
สิ่งที่เข้าไปทำงานตอนเป็น ส.ว. หรือ สสร. 
คุณคิดว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้าง 
  ผมก็ทำได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถาม
ว่าในช่วง 2 - 3 เดือนนั้น มันเห็นผลอะไรไหม ก็
เห็นมากนะครับ เพราะเราได้ให้ความรู้คนในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับอะไรคือรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำ  
ตอนที่คุณทำการรณรงค์เรื่องนี้ เคยสงสัย
ไหมว่า ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ เข้าใจว่า
รัฐธรรมนูญคืออะไร  
 ไม่สงสัยเลยครับ เพราะท่ีผ่านมา กระบวน 
การปกครองมันก็ปิดไง ผมพูดตรงๆ นะ คนที่มา
ปกครอง เขาก็คิดละว่า ถ้าประชาชนมีความรูเ้ท่าน้ี 
เขาจะปกครองได้ง่าย เพราะถ้าคนทั่วไปมีความรู้ 
ความสามารถ มันก็จะมีผลกระทบไปถึงการ
ปกครองของเขาได้ เขาอาจจะทำงานยากขึ้น ที่
ผ่านมาบ้านเราเป็นอย่างนั้นไง แต่ตอนนี้อาจจะดี
ขึ้นแล้ว แต่ก็น่าจะมีองค์กรกลางสักแห่งที่เข้ามา
เผยแพร่ส ิทธิและหน้าที ่ของพลเมือง ภายใต้
รัฐธรรมนูญอย่างเดียวเลย ผมว่าถ้ามีองค์กรที่เข้า
มาช่วยคนพัฒนาในเร่ืองน้ี มันก็น่าจะดี อย่าลืมนะ 
ระบอบประชาธิปไตยบ้านเรา 75 ปีเองนะ  
เท่าอายุของบุญรอด  
 ใช่แล้ว บุญรอดแก่กว่าด้วย แก่เดือน (หัวเราะ) 
ก็ถือว่า ระบอบประชาธิปไตยบ้านเราก็ถือว่าเด็กนะ 
ยังอายุไม่เยอะ ผมไม่มายด์หรอกที่มันล้มลุกคลุก
คลานไปบ้าง แต่ทำอย่างไรให้แข็งแรงก็ต้องเรียนรู้
จากบทเรียนที่ผ่านๆ มาด้วย แหม...มีหลายคน
บอกผมว่าระบอบประชาธิปไตยไม่เหมาะกับบ้าน
เราในตอนน้ี แต่ถ้าเราไม่เร่ิมเสียเลย มันก็จะไม่เกิด 
แต่ทำยังไงล่ะ ที่เมื่อเราเริ่มไปแล้ว ก็ต้องเอาจริง
เอาจังต่อไปด้วย เช่น ให้ความรูกั้บคนให้มากๆ หน่อย 
เมื่อคุณได้มีโอกาสอ่านประวัติความเป็นมา
ของธุรกิจที่ครอบครัวทำ คุณทึ่งกับอะไร
มากที่สุดในการสร้างเนื้อสร้างตัวของคนใน
ตระกูลคุณสมัยก่อน 
 ผมเคยบอกไว้อย่างนี้ครับว่า ในสายตา
ของหลายๆ คนเมื่อมองเบียร์สิงห์ หรือ ภิรมย์ภักดี 
เขาจะมองว่า โอ๊ย ก็ธุรกิจอยู่มาตั้ง 75 ปีแล้วมันก็
อยู่ได้ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องทำอะไรแล้ว สบาย แล้วก็
ไม่เคยผ่านวิกฤตอะไรเลย ซ่ึงไม่จริง เพราะเราผ่าน 
วิกฤตมาเยอะ อย่างตอนสงครามโลกครั ้งที ่ 2 
วัตถุดิบทำเบียร์ไม่มี ข้าวบาร์เลย์ก็ต้องนำเข้า หรือ
อย่างช่วงปี 2504 ก็มีความคิดที่จะทำให้ธุรกิจนี้
เป็นของรัฐ แต่เราก็ผ่านมาได้ ล่าสุดวิกฤตตอน
ฟองสบู่ปี 40 เราก็ต้องผ่านมันมาอีก พูดง่ายๆ ว่า
เราก็ด้ินรนต่อสูกั้นมาเยอะ แต่คนรุ่นหลังเห็นธุรกิจเรา 
ก็อาจจะมองว่า โอ๊ย เราไม่เคยเจออะไร ไม่เคยเจอ 
ความยากลำบาก เราทำงานกันง่ายๆ มาตลอด 
แต่จริงๆ ตอนคุณปู่ผมเสีย บริษัทเราก็ยังเป็นหนี้
เป็นสินอยูเ่ลย แล้วฟังจากท่ีผูใ้หญ่เล่ามา สมัยก่อน 
คุณลุงผมก็ต้องไปลุยตลาดกันเอง ตอนจะไปซื้อ
เคร่ืองจักรผลิตเบียร์ คุณลุงต้องน่ังรถไฟไปเวียดนาม 
เพ่ือท่ีจะไปต่อเรือไปยุโรป ตอนไปตรวจตลาดต่างจังหวัด 
ก็ยาก เพราะสมัยน้ันคนไทยยังไม่ค่อยรูจั้กเบียร์ ก็ต้อง 
ไปขอร้องให้เขาซ้ือเบียร์ ผมถือว่า มันไม่ง่ายนะครับ  
แล้ว ณ วันนี้ บุญรอดอายุ 75 ปีแล้ว คุณก็
เป็นรุ่นที่ 3 ที่เข้ามาดู คิดว่าทำธุรกิจวันนี้มัน
ยากหรือมันสบายกว่าเดิม เพราะก็อย่างที่
หลายคนมองว่า ตระกูลสร้างมาให้ คุณก็ 
maintain ต่อไปเท่านั้นเอง 
 ยากครับ ยังยากอยู่ ผมไม่ได้คิดว่าเรามา 
maintain  ถ้าพูดกับผมเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ผมคงจะ
บอกว่า maintain  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อฟองสบู่แตก 
เราก็ล้มลุกคลุกคลานกันนะครับ เราไปถึงจุดที่
เรียกว่า ไม่ว่าจะผลกำไร หรือ ส่วนแบ่งในตลาด 
มันแย่มากๆ  คนส่วนมากมองว่าเราไม่มีวันฟื้น
แล้วและมองว่าอย่างเก่ง เราอาจจะต้องขายธุรกิจ
นี้ให้ต่างชาติ แต่เราสามารถพลิกสถานการณ์กลับ
มาจนส่วนแบ่งการตลาดของเราตอนน้ี 54 เปอร์เซ็นต์ 
แล้ว ทั ้งที ่ตอนก่อนปี 40 ส่วนแบ่งในตลาดเรา
เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ภายใน 3 ปี มันลง
มาเหลือ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ มันลงมาเร็วมากจน
กระทั่งหลายๆ สถาบันเอาไปเป็นกรณีศึกษาเลย

ว่าเกิดอะไรขึ้น จากจุดนั้นมันเกือบจะแย่แล้ว แต่
คุณสันติ ซึ่งเป็นซีอีโอของเรา แกสามารถมาพลิก
สถานการณ์ได้ทัน แต่มันก็กินเวลานานกว่าจะ
พลิกกลับมาได้ แต่มาถึงวันนี้ที่เราคุยกันอยู่ ส่วน
แบ่งเรากลับมาที่ 54 เปอร์เซ็นต์ ผมว่ามันเป็นเรื่อง
ที่ยากมากโดยเฉพาะในยุคนี้ แต่เราก็ทำได้ ซึ่งก็
ถือว่าเราไม่ได้แค่ maintain ธุรกิจ แต่เราแทบจะ
สร้างมันขึ้นมาใหม่เลย จากที่มันเคยทรุดลงไป
มาก เพราะเราต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
บริษัทใหม่หมด แล้วการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนี่ 
มันยากกว่าสร้างขึ้นใหม่เสียอีก เหมือนเวลาคุณ
สร้างบ้านนั่นแหละ สร้างใหม่มันง่ายกว่าปรับปรุง 
แต่ก็อย่างที่เขาพูดว่า เป็นเบอร์หนึ่งน่ะง่าย แต่ทำ
ยังไงให้อยู่ไปนานๆ น่ะยาก แล้วเราก็เจอเองจนได้ 
(ยิ้ม) เราเรียนรู้บทเรียนเยอะมาก วิกฤตมันทำให้
เราเข้มแข็งขึ้น เรามีโอกาสได้พัฒนาตัวเราเอง ผม
เรียนรู ้สารพัดเลยล่ะ โดยเฉพาะเรื ่องที ่ว่า เมื ่อ
ธุรกิจมันอยูตั่วหรือดีอยูน่านเกินไป คนเราก็จะทำตัว 

สบายไปหน่อย ประเมินคู่แข่งและตลาดต่ำไป เรา
ชินกับการคิดว่า เอาน่ะ ถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวมันก็
ดีขึ้นเอง แต่เราไม่ได้คิดว่า โลกาภิวัตน์นี่แหละ มัน
แรงเหลือเกิน เอาง่ายๆ ธนาคารอยูกั่นมาเป็นร้อยปี 
ยังล้มได้เลย โลกาภิวัตน์มันสามารถสร้างหรือ
ทำลายองค์กรได้ในข้ามคืน แต่ถ้าไม่เอาโลกา-
ภิวัตน์แล้วมีทางเลือกอะไร จะปิดประเทศเหรอ? 
มันไม่ได้หรอก เพราะถึงจะปิดประเทศ แต่การ
สื่อสารสมัยนี้มันไม่ใช่ไร้สายอย่างเดียว แต่มันไร้
พรมแดนด้วย  คนทำธุรกิจสมัยนี้ถ้าจะอยู่ให้ได้ดีก็
ต้องจับกระแสให้ได้ ตามสถานการณ์ให้ทัน ที่เขา
ชอบบอกกันว่า think globally act locally มองคูแ่ข่ง
ทั่วโลก แต่ก็ต้องทำในแบบของเราด้วย จะมาคิด
ว่าฉันทำธุรกิจในตลาดแค่นี้ ไม่สนใจใคร มันเป็น
ไปไม่ได้  
เกิดมาก็มีธุรกิจของครอบครัวแล้ว เคยมี  
สักแว้บไหมที่คุณไม่อยากทำงานที่นี ่
 เมื่อก่อน ผมทะเลาะกับที่บ้านเพราะผม
ไม่อยากกลับมาทำงานท่ีน่ี เพราะห่วงว่าการทำงาน 

ในธุรกิจมันต้องมีข้อขัดแย้งกัน ผมกลัวว่ามันจะ
ข้ามไปถึงการทำงานส่วนตัว กับสมาชิกในครอบครัว 
เช่นความสัมพันธ์พ่อกับลูกที่จะเสียไป ผมห่วงแค่
เรื่องนั้นเรื่องเดียว  
แล้วเคยอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยการสร้าง
อาณาจักรตัวเองไหม 
 เคยคิด และมีตัวอย่างเยอะ ผู ้บริหาร
บุญรอดหลายคนก็เป็นอย่างน้ัน คือธุรกิจครอบครัว 
มันก็มีทั้งจุดอ่อนจุดแข็ง จุดอ่อนสำหรับผมก็คือ 
คนภายนอกมองว่าเราแค่มารับช่วงธุรกิจ เราไม่ได้
เก่งจริง เพราะเราไม่ได้สร้างมา มันก็เลยสร้าง
ความกดดันให้ผู้บริหารหลายคนของบุญรอดให้
ต้องพิสูจน์ตัวเอง แต่สำหรับพวกผม โชคดีตรงที่
การพิสูจน์ตัวเองของเรามันไปพิสูจน์เอาตอนปี 40 
แล้ว มันไม่ใช่แค่พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นนะ แต่คน
ภายนอกก็เห็นด้วยว่าเรามีศักยภาพ มีทีมงานที่มี
ความสามารถจริงๆ ท่ีจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ 
เครดิตนี้ผมก็ยกให้คุณสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการ  

ผู ้จัดการ และเป็นพี ่ชายของผมด้วย เพราะแก
สามารถเลือกทีมได้เย่ียมมาก โชคดีท่ีเรามีคุณสันติ
เป็นกัปตันเรือ และน่ันแหละ จากเหตุการณ์น้ันพวก
ผมก็ได้พิสูจน์ ตัวเองเรียบร้อยแล้ว (หัวเราะ) ไม่
ต้องไปสร้างอาณาจักรที่ไหนหรอก แค่นี้ก็ยากแล้ว 
แต่ผมบอกได้เลยว่า ต่อไปนี้การทำธุรกิจนับวันจะ
ยิ่งยากขึ้น และนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกกับ
ครอบครัวในรุ่นต่อไป หรือกับพนักงานก็ดีว่า เรา
หยุดนิ่งกับที่ไม่ได้แล้ว ยิ่งต้องทำงานหนักขึ้น  
ถ้าลูกๆ คุณเดินมาบอกว่า จะไม่ทำงานที่นี่ 
อยากทำธุรกิจเอง 
 โอ้โห (ตบมือหลายคร้ัง) แฮปป้ีเลย เพราะ 
ผมรู้ว่ามันมีความกดดันไง ถ้าเขามาทำงานที่นี ่ 
เขาจะตามรอยบรรพบุรุษแต่ละคนยังไง มันยากนะ 
ผมเองก็ผ่านความกดดันน้ันมาแล้ว ถ้าลกูอยากทำ 
ธุรกิจตัวเอง ผมสนับสนุนเลย เพราะเจนเนอเรชั่น 
ที่ 3 อย่างพวกผม แฮปปี้ที่จะสนับสนุนใครก็ตาม
ในรุ ่น 4 ที ่จะออกไปทำธุรกิจข้างนอกนะครับ 
เพราะพูดตรงๆ ว่าในบริษัทบุญรอดของเรา ก็มี

มาตรฐาน หรือจะเรียกว่า สเปกของครอบครัวใน
การที ่จะให้ใครเข้ามาทำงานนะครับ ไม่ใช่ว ่า
นามสกุลภิรมย์ภักดีแล้วจะได้ทำงานเลย หรือมี
ออฟฟิศให้นั่งทันทีที่เรียนจบ ไม่ใช่อย่างนั้นครับ  
เรามีกฎของครอบครัวเหมือนกัน เพราะสุดท้าย
แล้ว ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทเอง เราก็ต้องการ
คนที่ดีที่สุดที่จะมาบริหารธุรกิจ เพราะผลสะท้อน
ก็คือเงินปันผลที่ครอบครัวจะได้  
ถา้มสีเปกของครอบครวั แลว้มสีอบสมัภาษณ์ไหม  
 ไม่มีครับ แต่จะมีสเปกที่ว่า เรียนจบอะไร 
เคยฝึกงาน หรือเคยทำงานที่ไหน ที่สำคัญเขาต้อง
มีความเท่าเทียมกับพนักงานคนอื่นที่ทำงานด้วย  
แล้วคุณจำวันแรกที่มาทำงานที่นี่ได้ ไหม 
 จำได้เลย ไม่ชอบเลย เพราะมันเหมือนมี
คนคล้ายๆ กับท้าทายเรา คือมีคนพาเราไปแนะนำ
กับหัวหน้าระดับกลางๆ ที่ฝ่ายบุคคล วันนั้นผมก็
ผูกไทใส่เชิ ้ตไปนี่แหละ ไปถึงก็แนะนำตัวเองว่า 
ผมจบที่ไหนมา จะมาอยู่ที่นี่ในสายงานไหน ผมก็

พูดสไตล์ว่า คงต้องฝากพวกพี่ๆ แนะนำผมด้วย 
แล้วอยู่ดีๆ ก็มีคนหนึ่ง ถามขึ้นมาเลยว่า คุณอยาก
จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในนี้ ผมมีความรู้สึก
ว่าคนนี้เขาท้าทาย หรือเขาอาจจะคิดว่าเราเป็น
เด็กจบนอก ไฟแรง คงจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงที่นี่
เยอะมาก แต่ผมก็บอกว่า เออ...ผมก็คงต้องดูไป
ก่อน เพราะยังไม่มีอะไรที่จะต้องรีบเปลี่ยนแปลง
หรอก นั่นละวันแรก รับน้องเลย แล้วพอทำงานไป
เรื่อยๆ มันก็กดดันน่ะว่าเราต้องพยายาม แสดง
ความสามารถให้มากกว่าคนอื่น ผมเองก็โหดกับ
ตัวเอง แล้วก็โหดกับลูกน้องด้วย ผมจะปรับทุก
เรื ่องให้เป็นระบบมากขึ้นผมเคยทำงานแบงก์ที ่
อเมริกามาก่อนไง เลยได้เรื่องระบบมาเยอะ  
เวลาเกิดวิกฤตหรือปัญหาในชีวิต คนแรกที่
คุณหันไปปรึกษาคือใคร  
 แล้วแต่เร่ืองนะ ส่วนมากผมจะปรึกษาตัวเอง 
คิดเอง เพราะปัญหาเรา เราก็ย่อมจะเข้าใจสถาน-
การณ์ดีที่สุด ถ้าผมมีวิกฤตในเรื่องธุรกิจแล้วผมไป
ปรึกษาภรรยา โอเค เขามีคอมมอนเซนส์ที่ดี และ



มีมากกว่าผมในบางครั้งเสียอีก แต่ในความเข้าใจ
ลึกซึ้งในธุรกิจ ภรรยาผมก็ยังขาดตรงนั้นไป ผมคุย
กับใครก็ตาม ภรรยา เพื่อนสนิท ญาติพี่น้อง ผมก็
เอามาประเมิน และสุดท้ายผมก็ต้องเป็นคนตัดสินใจ 
อยู่ดี  
คุณคิดว่าตัวเองดื้อไหม 
 ไม่ดื ้อเล้ย ผมเป็นคนว่านอนสอนง่าย 
(หัวเราะนาน)  ผมเป็นคนยอมรับฟังความคิดเห็น
คนอื่น ไม่ใช่ยึดมั่นอะไรก็ยึดอยู่อย่างนั้น ผมอาจ
จะยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไข แต่ก็ต้องมีเหตุผล  
ครอบครัวคุณทั้งหมด  5 ชีวิต ทั้งลูก 3 คน 
และภรรยา สมาชิกเยอะแล้ววุ่นวายไหม 
 ไม่ถือว่าวุ่นวายเลย ผมว่ามันมีสีสันมากกว่า 
ผมคิดว่าถ้าคุณมีลูก 3 คนแล้วมันออกมาพิมพ์
เดียวกันหมด ผมว่าน่าเบื่อตายเลย ลูกๆ ผมนิสัย
แตกต่างกันหมดเลย อารมณ์แต่ละคนไม่เหมือน
กันเลย แต่ว่าลูกทุกคนคุยกับผมได้หมด เรื่องที่เขา
จะมาปรึกษาพ่อก็มี การเรียน วิชาการ การเมือง 
แต่ถ้าชีวิตส่วนตัวเขาปรึกษาแม่ ซึ่งก็สมควรแล้ว 
(หัวเราะ)  
เพราะพ่อก็ยังต้องถามแม่อีกที  
 (หัวเราะ) ใช่  
ถามในมมุทีค่ณุเปน็พอ่ สง่ลกูๆ ไปเรยีนไกลห ู
ไกลตาแบบนัน้ ไมก่ลวัวา่จะมอีะไรมาทำใหเ้ขา... 
 กลัวครับ (ตอบเร็ว) แต่เขาอยู่อังกฤษ ซึ่ง
มันไม่ได้เดินทางไกลมาก แป๊บเดียวก็บินไปหาได้ 
แล้วช่วงแรกๆ ที่เขาไป เราก็ไปเยี่ยมเขาบ่อยมาก 
เลยไม่รู้สึกว่าไกลกัน ยิ่งช่วงนี้มือถือก็มี เขาก็โทร. 
หาแม่เขาแทบทุกวัน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเขาไป
เรียนต่อ เราก็บอกเขาเสมอว่า ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมไทย ยังต้องมีอยูน่ะ คืออย่างท่ีบอก ถึงจะ 
อยู่ไกลแต่เราก็ติดต่อกันตลอดเวลา เด็กไทยที่นี่ 

ผมว่ายังคุยกับพ่อแม่น้อยกว่าท่ีผมคุยกับลกูท่ีโน่นเลย  
โดยเฉพาะลูกสาวนี่ ห่วงไหม 
 ห่วง แต่ไม่หวงนะ ห่วงว่าจะคบเพื ่อน
แบบไหน เพราะเด็กนี่สำคัญที่สุดก็เรื่องเพื่อน กลัว
เพื่อนจะพาไปเสีย แต่ไม่ว่าจะลูกสาว ลูกชาย ผม
ก็ห่วงหมดแหละ แต่เราไม่หวง เพราะเชื่อว่าเราให้
ความรู้ ความคิด ความอ่าน และตัวอย่างให้เขา
เต็มที่แล้ว เราทำดีที่สุดของเราแล้ว และหวังว่า
ส่วนหน่ึงมันก็คงติดตัวเขาไปท้ังการกระทำ ความคิด 
ความอ่าน ต่อไป หวังว่าเม่ือเขาโตข้ึน เขาก็สามารถ 
จะตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องได้เอง  
มาเรื่องกีฬาที่คุณไปดูแลเรื่องกีฬาคนพิการ
บ้าง ไปอย่างไรมาอย่างไร คุณถึงไปเป็น  
ผู้จัดการทีมนักกีฬาคนพิการ   
 ที่ผ่านมา บริษัทบุญรอด สนับสนุนเรื่อง
กีฬาเป็นบริษัทแรกๆ เหมือนกันนะครับ เราก็
สนับสนุนมา 40 - 50 ปีที ่แล้ว แต่เพิ ่งจะเมื ่อ
ประมาณ 5 - 6 ปี มาแล้วที่เราได้สนับสนุนกีฬา
คนพิการ ตอนแรกๆ ทีมงานในบริษัททำกันเอง 
ผมยังไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่เมื่อ 3 ปีที่แล้วผมเข้ามา
ทำ เพราะหลักการของเราคือ การสนับสนุนเรื่อง
กีฬาของเรา ไม่ใช่ให้เงินอย่างเดียว แต่เราต้องรู้ว่า
แผนการทำงานของเขาเป็นอย่างไร ระยะยาวเขา
จะทำอะไร เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนากีฬามันกิน
เวลาเป็นสิบปี เราก็เลยอยากจะทำแบบต่อเนื่อง 
ก่อนหน้านี ้ผมก็พาทีมไปแข่งกีฬาคนพิการที ่
ฟิลิปปินส์และที่ปักกิ่งเกมส์ ซึ่งก่อนที่ผมจะเข้ามา
ทำงาน คนไม่ค่อยรู้จักกีฬาคนพิการ คนหลายคน

ไม่รู ้ด้วยซ้ำว่าคนพิการแข่งกีฬาได้ นอกจากนั้น 
ส่ือก็ไม่ค่อยช่วยเหลือในการทำข่าว ผมก็เลยคิดว่า 
ผมและบุญรอด น่าจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ เพราะ
ผมเชื่อว่านักกีฬาเหล่านี้มีความสามารถมากนะ
ครับ แต่ทำไมเขาไม่ได้รับการยอมรับอย่างที่ควร
จะเป็น ผมก็เลยอยากเข้ามาทำงานตรงจุดนี้ 
เวลาเห็นนักกีฬาที่คุณดูแลลงแข่งขันหรือฝึก
ซ้อม คุณรู้สึกอย่างไร ในฐานะที่คุณเองก็เป็น
นักกีฬาเก่า 
 โอ้โห สมัยแรกที่มาทำงาน ยอมรับความ
จริงเลยว่า ผมทำตัวไม่ถูกเวลาเจอนักกีฬา แค่จะ
พูดกับเขา ยังไม่รู้จะพูดยังไง เพราะไม่รู้ว่าเราจะ
ไปใช้คำที่ไปสะเทือนใจเขาหรือเปล่า แต่ตอนนี้เรา
ก็เข้าใจเขาแล้ว พอรู้จักเขามากๆ แล้ว ผมพบว่า
เขาน่ารักนะ และสิ่งที่เห็นได้ชัดคือ เขาพยายาม
เต็มที่ เขาทุ่มเทในการแข่งขันมาก เหตุผลที่ผมให้
เครดิตพวกเขามาก เพราะถ้าเทียบนักกีฬาทีมชาติ
ไทยส่วนมาก เขาก็เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
รับราชการ มีเงินเดือนประจำ พอเก็บตัวแข่งกีฬา 
มีเบี ้ยเลี ้ยงเพิ ่ม แต่นักกีฬาคนพิการของผมทำ
อะไรครับ ส่วนมากขายลอตเตอรี่ พอเก็บตัวแข่ง
กีฬาปั๊บ ได้เบี้ยเลี้ยงก็จริง แต่ขาดรายได้หลัก ผม
ก็เคยถามว่า อ้าว ก็คุณก็มีพ่อแม่พี่น้อง ทำไมไม่
ให้เขาช่วยขายล่ะ คำตอบคือ เป็นคนพิการขาย
ลอตเตอรี ่ได้มากกว่าคนปกติ แต่แปลว่าอะไร 
แปลว่าเขายอมเสียสละรายได้ที่เขาควรจะได้ แล้ว
แข่งกีฬามันก็ไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงมากมาย  
เห็นนักกีฬาเขาพยายามมากอย่างนั้นแล้ว  
คุณคิดอย่างไร  
 ผมเห็นเลยว่าเขาสู้จริงๆ โทษทีเหอะ คน
ไม่มีขาน่ะ ยังวิ่งได้เลย เขาชอบวิ่งด้วย คิดดูสิ คน
ขาขาดแต่เลือกที่จะวิ่ง แล้วบางทีคนเรามีขาปกติ

ทุกอย่าง แค่จะไปตึกใกล้ๆ เราเลือกที่จะกระโดด
ขึ้นรถเลย ไม่แม้แต่จะเดิน มันทำให้ผมรู ้สึกว่า 
บางทีเราก็มองข้ามสิ ่งที ่เรามีอยู ่และจะไม่รู ้สึก
จนกว่าเราจะเสียไป  ผมว่าชีวิตพวกเขายากกว่า
เราเยอะ ถ้าเผื่อเราไม่ได้ไปสัมผัส ผมคงจะไม่เข้า
ถึงเลย อย่างนักกีฬาว่ายน้ำผมคนหนึ่ง ไม่มีแขน 
หมายความว่าไม่มีแม้แต่ส่วนที่งอกออกมาเป็น
แขน เวลาเขาแข่งว่ายน้ำ เมื่อเข้าเส้นชัยเขาจะ
ต้องแตะขอบสระ เขาต้องใช้หัวโหม่ง ในขณะที่คน
ปกติใช้แขนแตะ แล้วคิดดูว่า แข่งว่ายน้ำมันก็ต้อง
ว่ายอย่างเร็ว เต็มที่มาเลย พอถึงขอบสระ เขาต้อง
ใช้หัวชนน่ะ แล้ววันหนึ่งเขาต้องซ้อมวันละไม่รู้กี่
รอบ ต้องทำแบบนั้นทุกวัน แล้วต้องเอาหัวชนเพื่อ
จะแตะขอบสระ เพราะนั่นคืออวัยวะเดียวที่เขาใช้
แตะขอบสระเพื่อหยุดเวลาได้ แล้วพอยิ่งผมไป
คลุกคลีกับเขามากๆ ผมรู้สึกเลยว่า แค่เราไปหา 
ไปเชียร์เขา เขาก็มีกำลังใจมหาศาลแล้ว ไม่ต้องไป
พร้อมเงินด้วย แล้วผมรู้สึกว่า เขารักเราน่าดูเลย 
ทั้งหมดนี้เพราะว่า ปกติไม่มีคนไปใส่ใจเขา พอมี 
คนไปให้ความสำคัญ เขาก็มีกำลังใจที่จะสู้ ผมว่า
นักกีฬาพวกนี้เขาทำในสิ่งที่มันยากมากๆ นะ ผม
เคยทักเรื่องนี้กับรัฐบาลด้วยว่า ให้รางวัลนักกีฬา
พวกนี้ห่างไกลกับนักกีฬาปกติมากเลย ให้ใกล้
เคียงกันหน่อยสิ ปรากฏมีคนตอบผมว่า คนปกติ
ฝึกยากกว่าเยอะ เอ่อ พูดอย่างนั้นก็ลำบาก  แต่
สำหรับผม คิดว่ามาตรฐานท่ีเราแข่งกัน มันเทียบเท่า 
กับแข่งเหมือนคนปกติ อย่างนักกีฬายิงธนูของผม 
ตอนคัดตัวซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมา เขาติดทีมชาติทั้งที่

แข่งกับคนปกติ แต่เขาเลือกที่จะมาลงแข่งในกีฬา
คนพิการ ทั้งที่รู้ว่ารางวัลจะได้น้อยกว่าด้วย ไม่รู้สิ 
ทำงานกับนักกีฬาเหล่านี้ ผมได้อะไรจากเขามาก
กว่าที่เขาจะได้อะไรจากผมซะอีก แต่อย่างหน่ึงคือ 
การทำงาน กับพวกเขา เราไม่ได้ไปเน้นจุดอ่อนเขา 
แต่เราเน้นไปที่ความสามารถที่เขามีมากกว่า บาง
คนเก่งกว่าคนปกติเยอะแยะ เพียงแต่เขาอาจจะ
ทำได้ยาก   
เวลามาทำงานทุกวัน ที่ต้องเห็นรูปปั้นสิงห์  
ที่เป็นสัญลักษณ์ หรือเห็นรูปปั้นบรรพบุรุษ  
 ภมิูใจครับ แต่ท่ีภมิูใจกว่าน้ันคือเห็นรปูป้ัน 
คุณปู ่หรือพระยาภิรมย์ภักดีท่ีอยูห่น้าตึก น่ันแหละ 
เป็นอะไรท่ีเตือนใจมาก ผมยกมือไหว้ทุกวัน เพราะ 
ยิ่งเรารู้เบื้องหลังว่าท่านต่อสู้มามากแค่ไหนกว่าจะ
มาถึงวันน้ี เพราะถ้ามองกันจริงๆ จะเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นของไทยที่เป็นที่รู ้จักและยอมรับในสายตา
ชาวต่างชาติมันสามารถนับได้แค่ในมือเดียวของ
คุณก็ว่าได้ 5 นิ้วในหนึ่งมือนี่แหละ แต่สำหรับสิงห์ 
ไม่ว่าจะนับยังไง สิงห์ก็ติดอยู่ใน top 5 เวลาผมมา
ทำงานผมเห็นแล้วมันภูมิใจที่เป็นธุรกิจที่สร้างข้ึน
เองของครอบครัว ท่ีทุกวันน้ีก็ยังอยูใ่นมือครอบครัว 
แล้วเป็นแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับในต่างชาติด้วย ผม
ภมิูใจในฐานะคนไทยด้วยนะ ไม่ใช่แค่คนในครอบครัว  
โลโก้สิงห์นี่ใครคิด 
 คุณปู่ครับ สิงห์เป็นสัตว์ในวรรณคดี แต่
คนที ่วาดรูปออกมาครั ้งแรกเป็นพนักงานของ
บุญรอดที่เก่งเรื่องวาดรูป แกชื่อปู่เหงี่ยม แล้วถ้า
สังเกต จะเห็นว่าสิงห์สมัยก่อนจะผอมมาก อาจ
จะเป็นเพราะช่วงแรกเป็นช่วงตั้งตน เลยหิวไง สิงห์
ก็เลยตัวผอมๆ หัวโตมาเลย แต่ตอนหลังๆ บางช่วง 
สิงห์ก็อ้วนไปหน่อย เลยต้องบอกให้ช่างเขาดนิูดนึง 
ช่วยลดน้ำหนักหน่อย สิงห์อ้วนไปแล้ว  

แล้วตอนนี้สิงห์เป็นไง 
 ฟิตแล้ว (หัวเราะ) ไม่ผอม ไม่อ้วน  
Wisdom ทีส่อนกนัมาในครอบครวัคณุคอือะไร 
 เราต้องทำผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพราะมัน
เป็นหน้าตาของเรา คำว่าเบียร์สิงห์ บริษัท บุญรอด 
บริวเวอรี่ และภิรมย์ภักดี บางครั้งมันแยกแยะกัน
เกือบไม่ได้ ดังนั้นเมื่ออย่างหนึ่งไม่ดี มันก็สะท้อน
ถึงอย่างอื่นด้วย เราต้องระวังและประคองให้ดี
ที่สุดทั้ง 3 ด้าน ทุกวันนี้ เราดีใจที่เรามีทีมงานที่มี
ความสามารถ เราพึ่งตัวเองได้ ขยายธุรกิจด้วยเงิน
ของตัวเองเท่าที่มี ไม่จำเป็นต้องเอาเข้าตลาดหุ้น 
ทั้งที่เมื่อก่อนคนบอกว่า ธุรกิจครอบครัว คอยดู
เหอะวันหนึ่งไปไม่รอดหรอก มันล้าสมัย แต่วิกฤต
ตอนปี 40 เราก็ผ่านของเรามาได้ ผมมองว่า ธุรกิจ
ครอบครัวมันก็มีจุดแข็งของมันเหมือนกันคือ เรา
พร้อมจะสู้เมื ่อมีวิกฤตหนักๆ ขณะที่ถ้าเป็นแค่  
ผู้บริหาร เขาก็แค่ลาออก เพราะเขาไม่มี loyalty 
กับบริษัท แต่พวกผมเดินผ่านรูปปั้นพระยาภิรมย์-
ภักดีทุกวัน ผมก็ต้องคิดว่าทำยังไงให้อยู่รอด ไม่ใช่
ว่าท่านสร้างมาแล้วเราทำพัง ตอนที่เราแย่มากๆ 
คุณสันติเคยพูดคำหนึ่งที่เราจำได้และนำมาใช้กัน
จนถึงวันนี้ว่า “ผมยอมรับว่าเราแพ้ แต่ว่าเราไม่
ยอมแพ้” มันเป็นสิ่งเตือนใจว่า ไม่ว่าสถานการณ์
จะหนักหนาขนาดไหนก็ต้องสู้ คิดดูว่าถ้าวันนั้นเรา
ถอดใจ ก็คงเป็นคนละเรื่องกับวันนี้แล้ว  
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	 “อัลบั้มที่	 7	ของ	 ไมเคิล เบลค	ดาวรุ่งของวงการแจ๊ส	ที่มีฝีมือในการบรรเลงแซ็กโซโฟนชนิดหาตัวจับยาก	ชื่ออัลบั้มมีความ
หมายว่า	 ‘คนรักแห่งจักรวาล’	 เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์การเมืองเรื่องแคนาดา-บริติช	โคลัมเบีย	ที่
เบลคได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของ วิลเลียม อเล็กซานเดอร์ สมิธ	นักการเมืองคนหนึ่งในยุคสมัยนั้น	ที่หลงใหลชื่อนี้แล้ว
ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อใหม่ของตนเองเป็น	Amor de Cosmos	อัลบั้มนี้มีลักษณะคลี่คลายเป็นคอนเซปต์ชวล	 เบลคทดลองใช้องค์
ประกอบต่างๆ	ของสไตล์เสียงอันหลากหลายของดนตรี	ที่มิได้มีเพียงแจ๊ส	หากยังเจือกลิ่นอายฟังกี้	แอฟริกัน	รวมถึงสีสันของดนตรี
คลาสสิกร่วมสมัย	อาทิ	เทคนิคการเขียนเพลงแบบมินิมัลลิสต์	มาจัดวางไว้ให้ติดตามอย่างตื่นเต้นและตื่นตา”		

เลือกให้โดย :	อนันต์ ลือประดิษฐ์  
นักวิจารณ์เพลง	คอลัมน์	‘เพลงในโลกดิจิทัล’	นิตยสาร	เนชั่นสุดสัปดาห์ 

GADGET 

iPodNano
CHROMATICRED
	 ฮอตสุดๆ	จากงานคอมมาร์ตที่ผ่าน
มา	 iPod Nano CHROMATIC RED	น้อง
ใหม่ในตระกูล	 iPod	 Nano	 ตัวแรกของ
ประเทศไทย	จาก	Apple	ด้วยมิติ	 1.5	 x	
0.24	x	3.6	นิ้ว	น้ำหนักแค่	1.3	กรัมเท่านั้น	
โดดเด่นด้วยเคร่ืองเล่น	MP3	ขนาดความจุ	
8	GB,	MB751LL/A	บรรจุเพลงได้	 2,000	
เพลง	หน่วยความจำภายในเครื่องบรรจุ
ได้ทั้งภาพถ่าย	และภาพวิดีโอ	ความเร็ว
ภาพ	16	kbps	-	320	kbps	ความเร็ววิดีโอ	
1,500	kbps	แสดงภาพวิดีโอสูงสุด	640	x	
480	พิกเซล	 จอแสดงภาพขนาด	 2	นิ ้ว	
พร้อมแบตเตอรี่ลิเทียม	เปิดใช้งานได้นาน	
24	ชั่วโมง	โดย	Nano CHROMATIC RED 
ตัวนี้	ตอนนี้ยังไม่มีวางขายในบ้านเรา	แต่
ถ้ามาเมื่อไหร่ละก็	แก็ดเจ็ตแมนอย่างคุณ
ไม่ควรพลาดท่ีจะเป็นเจ้าของ	-	ถ้าไม่อยาก	
โดนโห่ว่าตกเทรนด์	

CONCERT 

KylieX2008

	 ตัวแม่เพลง	
แดนซ์มาเมือง
ไทยทั ้งทีคุณ
จะพลาดได้ไง?	
ก ่ อนหน ้ าน ี ้	
ไคล ี ่ ม ีนอค	
ร า ช ิ น ี ป ๊ อ ป	
แดนซ์ชื ่อก้อง
โลกชาวออส-
เตรเลีย	 เวิลด์
ทัวรไ์ปในประ-	

เทศต่างๆ	แล้ว	21	ประเทศ	และคิวล่าสุดวัน
อาทิตย์ท่ี	23	พ.ย.น้ีก็คือประเทศไทย	ท่ีอิมแพค	
อารีนา	 เมืองทองธานี	 โดยการร่วมจัดของ			
บีอ ีซ ี -เทโร-สิงห์	 ‘KylieX 2008’	 มาพร้อม
โปรดักชั่นอลังการงานสร้างที่ทุ่มทุนกว่า	16	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 (เทียบเงินไทยนาทีนี ้ก็	
500	กว่าล้านบาทน่ะคุณ)	สิ่งที่คุณจะได้ชม
แน่ๆ	คือโชว์สนุกสุดยอดบนเวทีตระการตา	ที่
เต็มพิกัดไปด้วยแสง	สี	เสียง	วูบวาบหวือหวา	
แนะนำให้จับตาเสื้อผ้าแต่ละชุดที่ไคลี่ใส่โชว์	
ซึ่งออกแบบโดย	ฌอง ปอล โกลติเยร์ ราคา
บัตรที ่ตัวเลขออกมา	 1,200	 -	 4,800	 บาท	
(โกลด์แพ็กเกจ	 5,800	 บาท)	 ถือว่าไม่แพง
สำหรับการชมคอนเสิร์ตของนักร้องระดับไคลี่	
ล่าสุดทราบว่าบัตรยังพอมีเหลือนิดหน่อย	ซื้อ
ได้ท่ีไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา	www.thaiticket	
major.com	หรือ	โทร.	0-2262-3456	

COMIC 

20thCenturyBoys

	 “แม้จะออกมาได้ระยะหนึ่งแล้ว	 แต่
ข้อน่าชื ่นชมของ	 20th Century Boy	 (ที ่
กำลังเป็นหนังฉายอยู่ตอนนี้)	 คือวิธีเล่า
เรื ่อง	 เราจะพบวิธีเล่าเรื ่องแบบนี้ได้จาก
หนังสือ	 IT	 ของ สตีเฟน คิง	 ซึ่งเล่าเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเก่าโดยแฟลช	
แบ็กไปที่วัยเด็กเป็นระยะๆ	ที่สำคัญคือมี
เรื่องยอกย้อนซ่อนเงื่อนแฝงอยู่ทั้งในเวลา
ปัจจุบันที่เพื่อนเก่ามาพบกันและเวลาใน

อดีตเมื่อทุกคนยังเป็นเด็ก	แม้การ์ตูนจะมาทีหลังแต่เล่าเรื่องได้ดีเทียบ
เท่ากับที่สตีเฟน	คิงเคยทำไว้	แน่นอนด้วยภายใต้บริบทของลายเส้น
การ์ตูนและไวยากรณ์แบบการ์ตูน”	
เลือกให้โดย:		

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ คอลัมนิสต์	
นิตยสาร	มติชนสุดสัปดาห์	ผู้เขียนหนังสือ	การ์ตูนที่รัก,	
ตามหาการ์ตูน และ	มังงะคลาสสิก		

SWEET 

DaddyDough

MOVIE 

BurnafterReading

	 จอร์จ คลนีูย์	+	จอห์น มัลโควิช	+	ทิล ดา 
สว ินต ัน	 +	 แบรด พ ิตต ์ +	 ฟรานเซส 
แมคเดอแมนด	์ จะมีหนังสักกี่เรื ่องที่กวาด
ดาราระดับเทพกลุ่มนี้มาเล่นด้วยกันได้	 แต่
ถ ้าเป็นโปรเจกต์ของผู ้กำกับสองพี ่น ้อง		
โจเอล	-	อีธาน โคเอน	ละก็	หายห่วง	หนังว่า
ด้วยเรื่องซีไอเอที่ถูกแบล็กเมล์	ปนกับเรื่อง
ชูส้าวและเร่ืองความลับท่ีกำลังจะถกูเปิดโปง	

ตัวละครมีทั้ง	ซีไอเอ	นายทหารพระธรรมนูญ	ผู้จัดการและพนักงาน
โรงยิม	เล่าเท่านี้แล้วกัน	เพราะแฟนหนังพี่น้องโคเอนคงพอจะรู้ทางว่า	
หนังต้องมีไดอะล็อกเด็ดๆ	สลับกับเหตุการณ์ขื ่นๆ	ขำๆ	ออกแนว	
black	 comedy	ที่เป็นทางของผู้กำกับคู่นี้ให้ดูทั้งเรื่องแน่	 แนะนำให้
จับตาดูการแสดงขั้นเซียนของดาราแต่ละคน	โดยเฉพาะ	แบรด พิตต	์
ที่ออกมาทีไรโคตรจะขโมยซีน	

	 ลืมโดนัทยี่ห้อเดิมๆ	ที่กินมาเป็นชาติได้
เลย	แล้วมาลอง	แด๊ดดี้ โด	 โดนัทฝีมือไทย
ทำที่เราว่าอร่อยที่สุดในเวลานี้	 ความเด็ด
ของแด๊ดดี ้	 โด	 อยู ่ตรงเนื ้อแป้งที ่หอมและ
หยุ่นนุ่ม	ไม่แห้งแข็งเป็นก้อนหินเพียงแค่วาง
ไว้ไม่กี่ช่ัวโมงเหมือนโดนัทแบรนด์โบราณท่ีเรา
เคยกิน	นอกจากน้ียังไม่น่าเบ่ือเพราะมีรสชาติ
น่าต่ืนเต้นให้เลือกต้ัง	40	รส	(รสที่เราชอบเป็น
พิเศษและอยากให้คุณลอง	ได้แก่	คาปุชิโน	
ซีเรียล	และช็อก	ชิพ	แคชชูนัท)	ส่วนพายไก่	
พายทูน่า	 กับครัวซองต์เนยสด	 (ชิ ้นละ	 29	
บาท)	ของเขาก็จัดว่าพอใช้ได้	 โดนัทแด๊ดดี้	
โด	ขายอันละ	19	บาท	6	ชิ้น	109	บาท	12	
ชิ ้น	 215	บาท	สาขาตอนนี้เริ ่มมีเยอะแล้ว	
ตลาดบองมาเช่,	สยามพารากอน,	 เซ็นทรัล	
ปิ่นเกล้า,	 ดิ	 อะเวนิว	 รัชโยธิน,	 สีลม	ข้าง
โรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	 และถนนนราธิวาสฯ	
ติดบีทีเอส	ช่องนนทรี	 ย้ำอีกทีว่าเราลงให้
เพราะของเขาอร่อยจริงๆ	ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆ	
ทั้งสิ้น						



GIVE 

บริจาคเงินช่วยเหลือ

มลูนธิสิทุธาสนิ
ีนอ้ยอนิทร
์
เพื่อเด็กและเยาวชน

	 เช่ือว่าพักน้ีหลายคนคงได้ชมภาพยนตร์	
โฆษณาสุดซึ ้งยาว	 2	นาที	 ของบริษัท
ประกันภัยแห่งหนึ่ง	ซึ่งเกี่ยวกับแม่ต้อย	
หญิงที่ป่วยกายแต่ไม่เคยป่วยใจกันไป
แล้ว	เราอยากจะบอกว่าเน้ือหาในโฆษณา	
นั้นน่ะ	 based	 on	 true	 story	นะจ๊ะ	ถ้า
ใครที ่ดูแล้วอยากเป็นส่วนหนึ ่งในการ
ช่วยเหลือเด็กกำพร้า	 เด็กพิการอย่างที่
แม่ต้อยทำ	 เชิญบริจาคเงินสมทบทุน
ช่วยเหลือเด็กโครงการโฮมฮัก	ของมูลนิธิ
ส ุทธาส ิน ี	 น ้อยอ ินทร ์	 เพ ื ่อเด ็กและ
เยาวชน	ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์	สาขา
ยโสธร	 เลขที่บัญชี	 561-2-21187-7	หรือ
โทร.สอบถามที่	 045-722-241	หรือ	 08-
5313-0232	

CLOTHES 

IZZUE.COM

RESTAURANT 

ExtraVirgin
	 ร้านอาหารท่ีสวย-เก๋-ดดีูมีรสนิยม	และแน่นอน	เร่ืองความเลิศของเมนมูาเป็นท่ีหน่ึงในเวลาน้ี	ได้แก่	Extra Virgin	องค์ประกอบ	
ที่ออกมาดีทั ้งหมด	มาจากสองโต้โผใหญ่	คือ ริก้า ดีล่า	 กับ	 เอกรินทร์ อยู่สุขสมบูรณ์ คนหลังนี่แฟนๆ	นิตยสาร	Elle 
Decoration	คงรู้จักดีว่าเป็น	food	stylist	ยอดฝีมือคนหนึ่งของเมืองไทย	Bistro	&	Wine	Bar	คือคอนเซปต์ของร้าน	ตกแต่งสไตล์
อเมริกันคันทรี่	ด้านในเป็นเรือนกระจกโปร่งใส	รับทิวทัศน์สวนสวยเขียวสดชื่นด้านนอกเต็มตา	กระเบื้องปูพื้นลวดลายโบราณ	
เข้ากันดีกับโต๊ะหินอ่อนและเก้าอี้บุผ้าลวดลายวินเทจ	หรือจะนั่งมุมโซฟาแสนโคซี่หรือนั่งรับลมด้านนอกก็รีแลกซ์ไม่แพ้กัน	
ด้านอาหาร	เป็นยุโรปผสมไทยแบบฟิวชั่น	แนะนำว่าอย่าพลาดสั่ง	ฟูซิลี่ผัดปลาส้ม	เข้มข้น	แปลกใหม่	อร่อยเด็ด	ไม่ก็เส้นใหญ่
ผัดผงกะหร่ีทะเล	ยังมีขนมหวานหลากชนิดและไวน์เจ๋งๆ	 ท่ัวโลกให้เลือกมากมายอีกด้วย	Extra Virgin	อยูซ่อยสุขุมวิท	53	 เปิด		
ทุกวัน	เว้นวันจันทร์	17.00	-	01.00	น.	จองโต๊ะ	โทร.	0-2259-7898-9				

BOOK 

ประวัติย่อของแทรกเตอร์
ฉบับยูเครน:


MarinaLewycka

	 “หนังสือแปลจากสำนักพิมพ์มติชน	 เป็น
นิยายขนาดสั้นๆ	ที ่นำเสนอด้วยวิธีการง่ายๆ	
ทว่ากินใจ	 เนื้อเรื่องเสนอเรื่องราวของชีวิตของ
ครอบครัวหนึ ่งที ่อพยพจากยูเครนเข้ามาใน
อังกฤษเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง	 เรื่องราว
ถกูเสนอผ่านบุคคลไม่ก่ีคนในครอบครัว	พ่อ	และ	
ลกูสาวอีกสองคน	แม้จะดเูหมือนเป็นเร่ืองภายใน	
ครอบครัวแต่ได้สอดแทรกการประชดประชันไว้
อย่างเจ็บแสบในหลายๆ	ตอน	ไม่ว่าการวิพากษ	์

อุดมการณ์ในแต่ละขั้วด้าน	การใช้ชีวิตที่เสียดเย้ยสังคมโดยรวมด้วยท่าที
ที่ตลกแบบขำกลิ้งและขำขื่น	 การบอกเล่าประวัติศาสตร์ด้วยท่าทีที่ไม่
ซีเรียสนัก	หรือภาพของผู้อพยพที่ต้องดิ้นรนในประเทศอื่น	การนำเสนอ
โดยผ่านบทสนทนาง่ายๆ	ทำให้เรื ่องดำเนินไปอย่างกระชับ	 ไม่เครียด	
อ่านแล้วอมยิ้มในบทสนทนาหลายๆ	ตอนของพ่อกับลูก	และลูกกับลูก	
อ่านจบแล้วอ่านใหม่ได้โดยไม่เบื่อ	และทำให้เราเข้าใจว่า	นี่แหละ	ชีวิตมัน
เป็นเช่นนิยายเรื่องนี้แหละ”		

เลือกให้โดย: วัชระ สัจจะสารสิน  
นักเขียนรางวัลซีไรต์ประจำปี	2551	

RESORT 

BuddySamui
	 “ดังเป็นคนชอบเท่ียวภเูขา	เท่ียวทะเลอยูแ่ล้ว	 ย่ิงตอนน้ี	Boutique	
Hotel	กำลังบูมมากในเมืองไทย	โดยส่วนตัวดังคิดว่าเป็นเพราะเรา
จะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าโรงแรม	5	ดาว	ที่ที่ดังไปเที่ยวบ่อย
มากๆ	คงเป็นเกาะสมุยซึ่งที่นั่นก็มีที่พักสวยๆ	สงบๆ	ให้เลือกเยอะ	
แต่ที่เพิ่งไปพักมาหมาดๆ	ก็คือ Buddy Samui	เป็นรีสอร์ตสไตล์ไทยๆ	
ที่เพิ่งเปิดให้บริการบนหาดละไม	ห้องพักดูคลาสสิกมากมาย	หาด
ทรายขาวสวย	 ไปนอนเล่นที่นั ่นสักวัน-สองวัน	กลับมากรุงเทพฯ	
แล้วมีพลังทำงานต่อได้อีกทั้งปีเลย”	ดูข้อมูลห้องพักของ	Buddy 
Samui	ได้ทาง	www.buddysamui.com	

เลือกให้โดย : พันกร บุณยะจินดา  
นักร้อง,	แฟชั่นดีไซเนอร์	

ACCESSORY 


JogemaRing
	 “Tie the knots	เป็นแหวนคอลเล็กช่ันใหม่ล่าสุดของ	Jogema	 จิวเวลร่ีแบรนด์ไทยของสองดีไซเนอร์	ธนิกานต์ 
สุขวัฒนศิริ	และ	มาสิริ ตามสกุล ที่โกอินเตอร์ไปแล้ว	ทำจากเงินแท้ผสมทองคำ	18	K	เคลือบอินาเมลให้แลดู
เงาๆ	สวย	น่ารัก	ราคาสมน้ำสมเนื้อวงละ	9,500	บาท	ลักษณะแหวนจะเป็นลวดลายของเชือกที่ถักทอร้อยเข้า
ด้วยกันเป็นปม	พอสวมแล้วจะไม่ดสูวยหวานเหมือนผูห้ญิงท่ีสวมแหวนทองคำ	หรือแหวนเพชร	แต่มันทำให้เราดู
มีสไตล์ท่ีแตกต่าง	ผูห้ญิงหลายคนท่ีสวมแหวนคอลเล็กช่ันน้ีบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า	แหวนของ	Jogama มีสไตล์	
ที่หลากหลายดี	 เข้ากับผู้หญิงได้ไม่ว่าจะสวยหวาน	สวยเท่	 เปรี้ยว	หรือพังก์”	สาวๆ	คนไหนอยากได้แหวนเท่
แบบนี้ไว้ใส่สักวง	สามารถไปเดินเลือกซื้อ	เลือกดูได้ที่ช็อปของ	Jogema	ร้านพันตา	ชั้น	4	สยามพารากอน	

เลือกให้โดย :	สิริมน ณ นคร		
บรรณาธิการบริหาร	นิตยสาร	Marie Claire (Thailand)  

COSMETIC 

CondenseParisSmoothEyesSerum
	 ปัญหาหน่ึงของสาวยุคใหม่ท่ีท้ังทำงานเก่ง	และเท่ียวเก่งพอกันคือ	รอยคล้ำ	และถุงใต้ตาท่ีห้อยย้อยเป็นคนหน้าเหล่ียม	(อุ๊บส์!)	หมีแพนด้า
ต่างหาก adB	จึงมีครีมบำรุงช้ันเย่ียมจากฝร่ังเศสมาฝากให้ดแูลผิวหน้ากัน	Condense Paris Smooth Eyes Serum	(ขนาด	15	มล.	ราคา	2,250	
บาท)	มีส่วนผสมของ	Marine	Criste	และ	Black	Wheat	Wax	ท่ีผสานการทำงานอย่างตรงจุดและครอบคลุมในทุกปัญหารอบดวงตา	ผูห้ญิงทั่ว
ทั้งยุโรปเขาใช้กันมาแล้ว	และยืนยันในประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในการลบเลือนความหมองคล้ำ	ถุงใต้ตา	และริ้วรอยได้อย่างน่าพึงพอใจ	
แล้วผูห้ญิงไทยล่ะ	จะไม่ลองหน่อยเหรอ	เอ้า!	ถ้าใครยังไม่อยากซ้ือขวดใหญ่ไปใช้	ก็ไปรับตัวอย่างขนาดทดลองใช้ได้ฟรี	ณ	คอนเดนเซ่	ปารีส	
บิวตี้	ฮอลล์	สยามพารากอน,	เดอะมอลล์	บางกะปิ	และบางแค	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	โทร.	0-2684-1515-17	
	

	 แฟชั่น	fall	2008	ทยอยออกมารับลมหนาวที่เริ่ม
โผล่หน้ามาเยือนกันยกใหญ่	 (อย่ารีบมารีบไปละกัน)	
กวาดตาดแูล้วเราชอบใจ	3	คอลเล็กช่ันใหม่เพ่ือหนุ่มๆ	
ของ	 IZZUE.COM	 คือ	Elegant Marshal, Modern 
Sartorial	และ	Active Casual	ที่มีทั้งเชิ้ตทหาร	สวม
ทับด้วยแจ๊กเก็ตผ้าไนล่อนผสมซาตินกับกางเกงเข้า
รูป	หรือจะเลือกเชิ้ตปกสองชั้น	 เชิ้ตที่มีลูกเล่นการ
จับจีบหรือรอยย่น	กับเบลเซอร์สีเข้มก็เท่ไปอีกแบบ	
ส่วนหนุ ่มที ่ว ัยรุ ่นหน่อย	 ชอบอะไรที ่สปอร์ตๆ	 ดู
แอ็กทีฟคล่องแคล่ว	ก็ลองมองแจ๊กเก็ตผ้าไนลอน
ผสมเน้ือผ้ามันวาวแบบฮิพฮอพนิดๆ	(ขอแนะนำสีเขียว	
สวยเด็ดสะดุดตามั่กๆ)	ด้านสาวๆ	 IZZUE.COM	ก็
เข็น	2	สไตล์มาให้เลือก	London Calling เสื้อผ้าแนว
พังก์อังกฤษ	แทรกแซมลวดลายหมากรุก	มีทั้งเชิ้ต	
ผ้าพันคอ	และ	Tonics	จุดเด่นของธีมนี้คือเบลเซอร์
ตัวโคล่ง	กับกางเกงทรงแบ็กก้ี	และกางเกงขา	5	ส่วน	
แต่ถ้าคุณใจกล้าและแน่ใจว่าหุ่นเจ๋ง	(ไม่ใช่เจ๊งนะ)	ก็
เลือกกางเกง	super skinny	ที่แต่งซิปแบบพังก์ๆ	ไป
เลยดีกว่า	สำหรับสาวเก๋	เราแนะนำเสื้อ	Blouse	เนื้อ
ผ้าเบาบาง	และกระโปรงทรงดินสอในสไตล์มินิมัล
ของคอลเล็กชั่น	Luster Addict	 ใส่ไปไหนใครไม่มอง
เหลียวหลังเราให้เตะ	

ภาพ : นิตยสาร ELLE DECORATION 



CALENDAR
21 - 27 NOVEMBER 2008

FRI SAT SUN

22 23
MON

Bangkok 
Furniture Show 
2008  
 ß“π· ¥ß‡øÕ√åπ‘‡®Õ√å 
·≈–¢Õß·µàß∫â“π§√—Èß¬‘Ëß
„À≠à   àß∑ â“¬ª≈“¬ªï 
æ∫‡øÕ√ åπ ‘ ‡®Õ√ åÀ≈“°
À≈“¬ ‰µ≈å®“°·∫√π¥å
¥—ß¡“°¡“¬ µ—Èß·µà«—ππ’È
∂÷ß 30 æƒ»®‘°“¬ππ’È ∑’Ë
»Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘
 ‘√‘°‘µ‘Ï  
 

TUE

Bioasia 2008 
 ß“πª√–™ÿ¡∑“ß«‘™“
°“√‡°’Ë¬«°—∫ß“π«‘®—¬∑“ß
¥â“π™’«– æ∫µ—«Õ¬à“ßß“π 
« ‘® —¬∑’ Ë¡ ’§ ÿ≥ª√–‚¬™πå
¡À“»“≈µàÕ¡πÿ…¬å Õ“∑‘ 
‡§√ ◊ ËÕßµ√«®¬ ’π·æ â¬“
µâ“π‰«√— ‡Õ¥ å ∑’Ë àßµ√ß
®“°ª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ µ—Èß·µà
«—ππ’È∂÷ß 27 æƒ»®‘°“¬π ∑’Ë 
»Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘
 ‘√‘°‘µ‘Ï  

WED

Michael Learns 
to Rock Live in 
Bangkok 
 °“√°≈—∫¡“¢Õß°≈ÿà¡ 
»‘≈ªîπ∫—≈≈“¥√ÁÕ°√–¥—∫
‚≈° Michael Learns to 
Rock ∑ ’ Ë¡ ’ ‡æ≈ß  ÿ¥Œ ‘µ
Õ¬à“ß Sleeping Child °—∫ 
7 Õ—≈∫—È¡∑’Ë°“√—πµ’Ωï¡◊Õ¢Õß 
æ«°‡¢“‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ 
«—ππ’È«—π‡¥’¬« ∑’ËÕ“§“√ 1 
»Ÿπ¬å· ¥ß ‘π§â“·≈–°“√
ª√–™ÿ¡ Õ‘¡·æ§ Õ“√’π“ 
 ”√Õß∑’Ëπ—Ëß∑’Ë Thai Ticket 
Major ∑ÿ° “¢“ 

THU

The Amazing 
Science Film 
Festival Thailand 2 
  «—π ÿ¥∑â“¬¢Õß‡∑»°“≈ 
¿“æ¬πµ√å«‘∑¬“»“ µ√å
‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·Ààßª√–‡∑» 
‰∑¬ §√ — Èß∑ ’ Ë 4 √ à«¡™¡
¿“æ¬πµ√å«‘∑¬“»“ µ√å
®“°∑«’ª¬ÿ‚√ª·≈–‡Õ‡™’¬
∑’ Ëπà“ π„® ·≈–‡µÁ¡‰ª
¥â«¬§«“¡√Ÿ â ∑ ’ Ë ∂“∫—π 
‡°Õ‡∏à ·≈–‚√ß¿“æ¬πµ√å 
∑—Ë«ª√–‡∑» ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥ 
∑’Ë www.goethe.de/ins/
th/prj/wif/thindex.htm 
 

Music of The Night 
 §Ë”§◊ Ëπ¢Õß‡æ≈ß¥—ß
®“°≈–§√‡æ≈ß West 
End ¢Õß≈Õπ¥Õπ ‰¡à«à“
®–‡ªìπ CATS, Phantom 
of the Opera, Les 
Miserables ·≈– Miss 
Saigon ∂Ÿ°π”¡“√âÕß„À¡à
¥â«¬π—°√âÕß√–¥—∫§ÿ≥¿“æ 
·≈–§≥–¥πµ√’√–¥—∫‚≈° 
‡ªî¥°“√· ¥ß√Õ∫‡¥’¬«∑’Ë
»Ÿπ¬å«—≤π∏√√¡·Ààßª√–‡∑»-
‰∑¬  ”√Õß∑’Ëπ— Ëß∑’ Ë Thai 
Ticket Major ∑ÿ° “¢“ 

Mouth 
 °“√‡ «π“‡°’ Ë¬«°—∫
‡√◊ ËÕßπà“√Ÿ â„π™àÕßª“°∑’ Ë
‡À¡“– ”À√—∫§π∑ÿ°‡æ» 
∑ÿ°«—¬ ‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®∑’Ë
∂Ÿ°µâÕß„π°“√¥Ÿ·≈™àÕßª“° 
¢Õßµ—«‡Õß ®“°«‘∑¬“°√
·≈–∑’¡·æ∑¬å ‚¥¬‰¡à
‡ ’¬§à“„™â®à“¬„¥Ê ∑—Èß ‘Èπ 
µ—Èß·µà‡«≈“ 13.30 - 15.30 π. 
≥ »Ÿπ¬åª√–™ÿ¡™— Èπ 12 
‚√ßæ¬“∫“≈∫”√ÿß√“…Æ√å
 ÿ¢ÿ¡«‘∑ 3 
 

SET in The City 
2008 
 «—π ÿ¥∑â“¬¢Õß¡À°√√¡ 
°“√≈ß∑ÿπ§√∫«ß®√·Ààß
ªï ∑—Èß°“√≈ß∑ÿπ„π√Ÿª·∫∫ 
Àÿ âπ æ—π∏∫—µ√ Õπÿæ—π∏å 
æ∫ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π°“√
≈ß∑ÿπ®“° 100 Õß§å°√ 
√à«¡ —¡¡π“‡®“–≈÷°°“√
≈ß∑ÿπ·∫∫ 360 Õß»“ 
≥ √Õ¬—≈æ“√“°ÕπŒÕ≈≈å 
™—Èπ 5 »Ÿπ¬å°“√§â“ ¬“¡
æ“√“°Õπ  Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈ 
∑’Ë 0-2229-2222 

16

 π“¬™Ÿ‡°’¬√µ‘  ‚æ∏¬“πÿ«—µ√ √ÕßºŸâ«à“°“√ 

°“√√∂‰øøÑ“¢π àß¡«≈™π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ 

(√ø¡.) (« ‘»«°√√¡·≈–° àÕ √ â“ß) „π∞“π–

ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√°“√ª√–°«¥√“§“ß“π

‚¬∏“‚§√ß°“√√∂‰øøÑ“ “¬ ’¡à«ß ™à«ß∫“ß„À≠à-

∫“ß´◊ËÕ ‡ªìπª√–∏“π°“√‡ªî¥‡Õ° “√ª√–°«¥

√“§“¥â“π‡∑§π‘§‚§√ß°“√°àÕ √â“ß√∂‰øøÑ“ “¬

 ’¡à«ß ™à«ß∫“ß„À≠à-∫“ß´◊ËÕ  —≠≠“∑’Ë 1 ·≈– 

 —≠≠“∑’Ë 2 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 æƒ»®‘°“¬π 2551 ≥ 

√ø¡. 

 ∑—Èßπ’È  —≠≠“∑’Ë1 µ“¡‚§√ß°“√¥—ß°≈à“« 

‡ªìπ°“√°àÕ √â“ß‚§√ß √â“ß¬°√–¥—∫ à«πµ–«—π

ÕÕ° µ—Èß·µà ∂“π’‡µ“ªŸπ∂÷ß –æ“πæ√–π—Ëß‡°≈â“ 

´÷ Ëß¡’∫√‘…—∑ºŸ â√ —∫‡À¡“°àÕ √â“ßºà“π§ÿ≥ ¡∫—µ‘  

3 °≈ÿà¡ ª√–°Õ∫¥â«¬  1. ∫¡®.Õ‘µ“‡≈’¬π ‰∑¬   

¥’‡«≈ÁÕª‡¡πµå 2. CKTC Joint Venter 3. ∫¡®.  

´‘‚π-‰∑¬ ‡ÕÁπ®’‡π’¬√‘ Ëß ·Õπ¥å §Õπ µ√—§™— Ëπ  

·≈– —≠≠“∑’Ë 2 ‡ªìπ°“√°àÕ √â“ß‚§√ß √â“ß¬°

√–¥—∫ à«πµ–«—πµ° ®“° ∂“π’ –æ“πæ√–π—Ëß‡°≈â“

∂÷ß ∂“π’§≈Õß∫“ß‰ºà ·≈–ß“π°àÕ √â“ß –æ“π

¢â“¡·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“¥â“π∑‘»„µâ¢Õß –æ“π 

æ√–π— Ëß‡°≈â“  ´÷ Ëß¡’∫√‘…—∑ºŸ â√ —∫‡À¡“°àÕ √â“ß

∫√‘…—∑ºà“π§ÿ≥ ¡∫—µ‘ 3 °≈ÿ à¡ ª√–°Õ∫¥â«¬  

1. CKTC Joint Venter  2. ITON Joint Venter  

3. ∫¡®. ´‘‚π-‰∑¬ ‡ÕÁπ®’‡π’¬√‘ Ëß ·Õπ¥å §Õπ

 µ√—§™— Ëπ „π°“√‡ªî¥´Õß§√— Èßπ’ È¡’ºŸ â·∑π®“°

∫√‘…—∑∑’Ë¬◊ Ëπ‡Õ° “√¡“√à«¡µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°

µ âÕß¥ â«¬ À≈ —ß®“°π ’ È∑ ’ Ëª√ ÷°…“®–„™ â ‡«≈“

æ‘®“√≥“ª√–¡“≥ 10 «—π °àÕπ àß¬◊Ëπ„Àâ§≥–

°√√¡°“√ª√–°«¥√“§“ ·≈– √ø¡. æ‘®“√≥“

¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπ ´÷Ëß√«¡∂÷ß°“√ àß‡√◊ËÕß„Àâ

Õß§å°“√§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßª√–‡∑»·Ààß≠’ËªÿÉπ 

(‰®°â“) æ‘®“√≥“Õ’°§√—Èß°àÕπ¥”‡π‘π°“√‡ªî¥´Õß

√“§“µàÕ‰ª 

 

รฟม. เปดซองเทคนิคโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงบางใหญ-บางซื่อ  
สัญญาที่ 1 และ สัญญาที่ 2 



1717 SHOPPING!

WHERE
Paul Frank ที่ ชั้น 2 สยามพารากอน
Swarovski ที่ ชั้น M สยามพารากอน
GEO ที่ ชั้น 3 สยามพารากอน
Swatch ที่ ชั้น M สยามพารากอน
Playhound ที่ สยามเซ็นเตอร์ 

cufflink จาก  
Siam Paragon 2fl. 

แว่นตา จาก  
Paul Frank 

เข็มกลัดสายฟ้า  
จาก Swarovski 

นาฬิกาลายไอศกรีม สีชมพู 
จาก Paul Frank 

กระเป๋าเก็บบัตร 
จาก GEO 

น้ำหอม 
รูปอมยิ้ม  
จาก  
Estee Lauder 

ต่างหู จาก  
Swatch 

ที่ห้อย 
พวงกุญแจ  
รูปกวาง จาก 
Swarovski 

สร้อยพร้อมจี้ 
รูปนางฟ้า 
จาก Swarovski 

สร้อยคอ 
ตกแต่งเรซิ่นขนมต่างๆ 

จาก Siam Paragon 3fl. 

แหวนผีเสื้อ จาก 
siam Paragon Mfl. 

แหวนดอกไม้ 
จาก Swatch 

แหวนสีเหลือง จาก 
Swatch 

กระเป๋า ลายกราฟิก สีแดง   
จาก Playhound 

เข็มขัดหนังสีฟ้า จาก 
Playhound 

นาฬิกา สีขาว-แดง 
ตกแต่งลูกเต๋า จาก 
Swatch LET’S  

HAVE  
SOME  
FUN 
 ในสถานการณ์การบ้านการเมือง 
และเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเช่นนี้ ไม่อาจพูด
ไดว้า่ไมม่ใีครไดร้บัผลกระทบ จะมากนอ้ย 
ก็ต่างกันไป ยิ่งสภาพอากาศในชว่ง
เปลีย่นฤดแูบบนีม้ผีลทำใหส้ภาพจติ
หดหู่ อย่าปล่อยให้ความเศร้าหมองเข้า
ครอบงำ หยิบ accessory ที่มีลูกเล่น
น่ารัก สีสันสดใส มาใช้ในช่วงนี้  ช่วยให้
ผ่อนคลาย และจรรโลงใจได้บ้าง 



HOME MADE18

	 “จงหลงใหลและเช่ือม่ันในส่ิงท่ีคุณทำแล้ว	
งานน้ันจะมีชีวิต	งานไม่ใช่แค่ภาระหน้าท่ี	หากแต่เป็น	
ส่ิงท่ีคุณต้องใส่จิตวิญญาณของคุณเข้าไปด้วย”	น่ีคือ	
หลักการทำงานและความเช่ือของสถาปนิกหนุ่มไฟแรง	
วสุ วิรัชศิลป์	เจ้าของ	VaSLab	บริษัทออกแบบอาคาร	
ในย่านสุขุมวิท	ที่ไม่เพียงแต่เป็นอาณาจักรที่เขาใช้
ในการคิดหาไอเดียในการทำงานเท่าน้ัน	แต่โฮมสตดิูโอ	
สไตล์โมเดิร์นแห่งนี้ยังเป็นอาณาจักรแห่งการใช้
ชีวิตจริงของเขากับภรรยา	อ้อม - อิสริยา วิรัชศิลป์ 
อีกด้วย	จึงไม่แปลกเลยที่	 วสุจะมีมุมมองในการ
ทำงานและการใช้ชีวิตที่ผูกพันกันอย่างน่าสนใจ		
	 “บ้านในความหมายของผม	ไม่ใช่แค่ที่อยู่

อาศัย	หรือถ้าจะพดูให้ตรงกว่าน้ันคือ	บ้านไม่ได้มีไว้	
เพ่ือซุกหัวนอนเท่าน้ัน	บ้านสำหรับผมแล้วต้องสร้าง	
แรงบันดาลใจให้เราได้	 ไม่ว่าตัวเราจะไปที่ไหนก็
แล้วแต่	 สถาปัตยกรรมอยู่รอบตัวคุณทั้งนั้นครับ	
จะเข้าไปที่โน่น	ออกจากที่นี่	 ตัวคุณก็อยู่ในสิ่งที่
เรียกว่า	สถาปัตยกรรม	แทบทั้งสิ้น	สถาปัตยกรรม
เป็นสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันของคนเราโดยไม่รู้
ตัว	ถ้าหากบ้านมีความสวยงามน่าอยู่แล้ว	นั่นคือ
จุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดี	ผมเชื่ออย่างนั้นครับ”		
	 คำพดูของเขาทำให้เรานึกไปถึง	องค์ประกอบ
ของความสุขแห่งชีวิตท่ีแท้	ท่ี	อัลแบรต์ กามส์ู	นักเขียน	
ชาวฝร่ังเศสเคยว่าไว้	 เพราะเพียงแค่ข้อแรก	-	จงอยู	่

VaSLab:  
LAND OF LIVING, 
WORKING & 
LOVING 
เรื่อง : สิร ินพร	จ ึงพิท ักษ์อ ุดม	ภาพ : กฤตธกร	สุทธ ิก ิตติบ ุตร		
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HOME 
STAY

ผลงานของสถาปนิกคนไหนในโลกที่
คุณหลงใหล 
-	 Daniel Libeskind	 สถาปนิกชาวยิวท ี ่
ออกแบบ	 Jewish	Museum	 ทำให้คนที ่
เข้าไปดูรู้สึกหดหู่ไปกับชีวิตของชาวยิวขณะ
ถูกพวกนาซีกวาดต้อนไปฆ่า	
เซอร์ ไพรซ์ล่ าสุดที่คุณเพิ่ งมอบให้
ภรรยา 
-	ซื้อลูกหมาให้เขาครับ	
ข้อแนะนำเล็กๆ สำหรับคนที่สนใจใน
การออกแบบ-ตกแต่งบ้าน 
-	 ช่วงแรกควรซื้อของที่เคลื่อนย้ายได้	 เช่น
แจกัน	หรือโซฟา	มาวางก่อนครับ	อย่าเพิ่ง
ลงทุนตกแต่งตัวบ้าน	 เพราะอาจเปลืองเงิน
ทองได้	ถ้าคุณมาค้นพบทีหลังว่านั่นไม่ใช่
สไตล์ที่คุณหลงใหลจริงๆ	
หนังสือออกแบบบ้านและอาคารที่คน
ทั่วไปสามารถเข้าใจได ้
-	art4d	ครับ	ผมชอบอ่านอยู่แล้วด้วย	
แล้วเว็บไซต์ล่ะ 
-	www.gotarch.com	

ในที่ที่อากาศปลอดโปร่ง	หรือจงอยู่อาศัยในที่ที่ดี	
วสุก็ได้คะแนนในข้อนี้ไปเต็มๆ	บ้านหลังใหญ่สีขาว
ของเขาถูกออกแบบมาให้อยู่สบาย	มีพื้นที่ใช้สอย	
รวมท้ังมีสนามหญ้า	ลานไม้	สระน้ำ	ท่ีให้บรรยากาศ	
ความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง	ตัดกับภายในบ้าน	
ที่เต็มไปด้วยกระจก	ผนังและพื้นที่เป็นปูนเปลือย

แบบ	Less	is	more	ซ่ึงเรามองว่าเป็นการผสมผสาน	
อันลงตัวในรูปแบบของวสุเอง		
	 การทำงานสร้างสรรค์	-	อีกหน่ึงในองค์ประกอบ
ของความสุขแห่งชีวิตที่แท้ของกามูส์	สถาปนิกวัย	
36	ปีคนนี้ก็ทำให้เราเห็นว่า	 เขามีความสุขกับการ
ได้ทำงานสร้างสรรค์มากมายขนาดไหน	
	 “ส่ิงหน่ึงท่ีผมยึดถือมาตลอดในการทำงาน	
คือ	passion	ครับ	 เราต้องหลงใหลในสิ่งที่ทำก่อน	
แล้ว	passion	นี่แหละก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรง
จูงใจในตัวเองตามมา	 เมื่อมีแรงจูงใจอยากทำ	ก็
ลงมือทำด้วยความตั้งใจ	ผลงานก็ออกมาดี”		
	 ต้องยอมรับว่า	ผลงานการออกแบบอาคาร	
ของสถาปนิกที่ชื่อวสุนั้น	มีเอกลักษณ์	โดดเด่น	ไม่
เหมือนใคร	ซึ่งเมื่อเราเอ่ยถามถึงคำจำกัดความใน
สไตล์การออกแบบที่เขาเป็น	แนท	ตอบเราว่า	
	 “ผมขอเรียกว่าเป็นแนว	Neo-Modern	ก็
แล้วกันครับ	ปัจจุบันคือยุค	Post-Modern	ที่ผ่าน
เลยช่วงเวลาของยุค	Modern	ที่มีผลงานเจ๋งๆ	จาก
ลัทธิ	 Cubism	ของ	ปิกัสโซ่	หรือลัทธิ	 Surrealism	
ของ	ซัลวาดอร์ ดาลี มาแล้ว	แต่ผมเลือกที่จะเอา

รปูแบบศิลปะของท้ัง	2	ยุค	มาผสมผสานกัน	กลาย	
เป็นสไตล์การออกแบบของที่	VaSLab	เองครับ”	
	 วสุเล่าให้เราฟังถึงตัวตนที่แท้จริงของเขา
ว่า	ก่อนหน้านี้เขาเอาตัวเองเป็น	Self-center	 ใน
การตัดสินใจ	และใช้ชีวิต	 เป็นชายหนุ่มที่เย่อหยิ่ง	
ไม่ยอมเปิดใจกับใครง่ายๆ	และถ้าเขายังเป็นเขา
ในอดีตอยู่	 วันนี้เราอาจจะไม่ได้มานั่งคุยกัน	และ
คงไม่มีวันได้เห็นรอยยิ้มของเขาในวันนี้เป็นแน่	
(เขายืนยันกับเราอย่างนี้จริงๆ)	ซึ่งต้องขอขอบคุณ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของวสุ	และได้
เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งให้เปลี่ยนไป
จากเดิมอย่างสิ้นเชิง	-	คู่ชีวิตของเขานั่นเอง	
	 “คนส่วนมากจะรับรู ้ว่าอ้อมเป็นโรคซึม
เศร้า	 เพราะเขาผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายใน
ชีวิตมา	และจะเข้าใจไปว่า	 อ้อมดีขึ ้นเพราะผม	
จริงๆ	 แล้วผมอยากจะบอกว่า	 ผมต่างหากที ่
เปลี่ยนไปเพราะอ้อม	อ้อมทำให้ผมได้เรียนรู้ถึงคำ
ว่า	 ‘ร่วมทุกข์	 ร่วมสุข’	มันเป็นอย่างไร	ก่อนที่ผม
จะรู้ว่าเขามีปัญหา	 เราสองคนแฮปปี้มาก	แต่เมื่อ
ได้รู้ถึงปัญหาของเขาแล้ว	ณ	ตอนนั้นผมมี	2	ทาง
เลือกคือ	ไปจากเขา	นี่คือความคิดแบบเห็นแก่ตัว
ที ่ผมเป็น	 หรือจะอยู ่เคียงข้างเขา	 ผมตัดสินใจ
เลือกอย่างหลังเพราะความรัก	 แต่เป็นความรักที่
อ้อมมีให้ผม	พระเจ้าประทานคู่ชีวิตมาให้ผมแล้ว	
ผมได้เจอคนที่รักผมแล้ว	ผมทิ้งเขาไปไม่ได้	ตอน
นั้นผมคิดอยู่อย่างเดียวว่า	 เราต้องผ่านมรสุมนี้ไป
ด้วยกัน	บทเรียนหนึ่งที่ผมได้จากอ้อมคือ	ผมได้
รู้จักการให้ที่แท้จริง”	
	 สุดท้าย	วสุก็ทำให้เราได้เห็นถึงอีกหนึ่งใน
องค์ประกอบของความสุขแห่งชีวิตที่แท้ของกามูส์	
นั่นคือ	รักใครสักคน	
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HOWTOAVOID
FROMPSS
8 วธิหีนโีรคเครยีดการเมอืง ทำไดโ้ดย...
1. หันเหความสนใจไปเรื่องอื่น โดยหลีกเลี่ยง
การพูดคุยเรื่องการเมือง แล้วเปิดไปดูละครทีวี 
(ทั้งน้ำเน่าและน้ำดี) เพื่อความบันเทิงเริงใจ  
2. ให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนตัวของตัวเอง
เป็นอันดับแรก เช่น เรื่องครอบครัว เรื่องงาน  
3. หาทางระบายออก โดยเลือกพูดคุยกับผู้ที่มี
แนวคิดใกล้เคียงกัน  
4. ออกกำลังกายและพักผ่อน โดยพยายามทำ
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง นอนหลับพักผ่อน
ให้เพียงพอ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออก
กำลังกายให้สม่ำเสมอขึ้น  
5. ผ่อนคลายตัวเอง เช่น ฝึกสติและสมาธิ ฝึกโยคะ 
และฝึกการกำหนดลมหายใจเข้า-ออก อย่างช้าๆ 
6. หันหาวิธีการที่ทำให้สงบ โดยอาจใช้ศาสนา
มาช่วยขัดเกลาจิตใจเพื่อปล่อยวาง  
7. ใช้ยาช่วยตามอาการ เช่น ยาคลายเครียด ยา 
นอนหลับ ซึ่งต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาสั่งให้  
8. หากมีอาการเครียดทั้งทางกายและทางจิตใจ
เกินกว่า 1 สัปดาห์ ควรปรึกษาจิตแพทย์ 

 ทุกวันน้ีมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ 
ต้องนั ่งจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลา
นานๆ ทุกๆ วัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ทำให้สายตาเกิดความอ่อนล้า และ
ถ้าปล่อยไว้นานก็อาจทำให้สายตา
สั้นลง ในบางคนอาจเป็นโรคน้ำตา
แห้ง หรือต้อกระจกได้ ซึ ่งอันตราย
มากๆ เพื ่อไม่ให้ดวงตาคู ่เดียวของ
คุณต้องเสื่อมก่อนเวลาอันควร คุณ
ควรถนอมสายตาด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ 
1. กินผัก และผลไม้ที่มีวิตามินเอทุก
วัน เช่น แครอต ผักโขม มะละกอ 
หรือมะม่วง 
2. พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์
ทุกๆ 30 นาที โดยหันไปมองทิวทัศน์ 
ท้องฟ้า หรือต้นไม้เขียวขจีเพื่อเพิ่ม
ความสดใส และลดอาการอ่อนล้า
ของดวงตาลงได้ 
3. ดื่มน้ำวันละ 8 แก้วเป็นอย่างน้อย 
ช่วยป้องกันอาการบวมแดงของถุงใต้
ตาได้ 
4. ล้างตาด้วยน้ำเปล่า หากมีอาการ
เคืองตา หรือมีฝ้าขาว หรือมีอาการ
สายตาพร่ามัว มองอะไรไม่ชัดเจน 
อย่าใช้มือขยี ้ตาเพราะจะยิ ่งทำให้
ดวงตาบอบช้ำหนักเข้าไปอีก 
5. ควรใส่แว่นกันแดด เมื่อต้องออก
ไปกลางแจ้งที ่ม ีแดดจัด เป็นการ
ป้องกันสายตาจากแสงอาทิตย์ได้ดี
ระดับหนึ่ง 

PROTECT 
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สุดๆ ทำให้ร่างกายสะสมไขมันไว้ตามหน้าท้องกับ
สะโพก นอกจากนี้ สังเกตไหมว่า เวลาสาวๆ โกรธ
แล้ว ต่อมกินแหลกจะทำงานกระจาย ซึ่งก็เป็นอีก
สาเหตุที่ทำให้อ้วน ดังนั้นหากสาวคนใดสามารถ
ระงับอารมณ์โกรธไม่ให้พลุ ่งพล่านได้แล้วละก็ 
รับรองว่า หุ่นสลิมแบบบางไม่หนีไปไหนแน่ 
 2. วางช้อนก่อนเคี้ยว สมองของเราจะส่ง
สัญญาณว่ารู้สึกอิ่ม หลังจากที่เราเริ่มทานอาหาร
ไปได้ 20 นาที ในช่วง 20 นาทีนี้เองที่เราควรจะ
ต้องบังคับตัวเองให้กินอาหารในจานอย่างช้าๆ 
ค่อยๆ เคี้ยว และควรวางช้อนลงทุกครั้งที่เคี้ยวคำ
ข้าว อย่าตักอาหารรอหม่ำคำต่อไปเร็วนัก นอกจาก 
จะเพื่อถ่วงเวลาการกินให้ช้าลงแล้ว ยังส่งผลดีต่อ
ระบบย่อยอาหารอีกด้วย 
 3. โดนแดดเสียบ้าง แดดอ่อนตอน 7 - 9 
โมงเช้า กับตอนเย็นตั้งแต่ 5 โมงเย็นเป็นต้นไป มี
ประโยชน์ต่อร่างกายมากในแง่ที ่ช่วยกระตุ้นให้
ร่างกายผลิตฮอร์โมนเซโรโทนิน ซึ่งช่วยลดความ
อยากอาหารจำพวกแป้ง และน้ำตาล 
 4.พักผ่อนให้เพียงพอ ระหว่างที่เรากำลัง 
สลีปป้ิงอยูน้ั่น ร่างกายของเราจะผลิตฮอร์โมนเลพติน 
ซึ่งเป็นฮอร์โมนหยุดอาการหิวในตอนกลางคืน ซึ่ง
น่ันก็เท่ากับว่า หากใครเข้านอนดึก หรือมีพฤติกรรม 
เป็นนกฮูก ร่างกายก็จะไม่หลั ่งเลพตินออกมา  
สต็อปความหิว ทีนี้กินอะไรเข้าไปตอนดึกมากๆ 

เข้า ก็จะกลายเป็นไขมันพอกพูนยังไงล่ะ 
 5. อย่างวางอาหารล่อตา หากคนช่างกิน 
มาเจอกับของกินยั่วน้ำลายเข้า งานนี้ไขมันก็มีเฮ
แน่ๆ ทางที่ดีกันไว้ดีกว่าแก้ด้วยการอย่าวางของกิน
ต่างๆ ไว้เบื้องหน้า ถ้าอยากจะง่ำขนมเค้ก ของ
หวาน จนทนไม่ไหว เราแนะนำให้ทานได้สักคำ 
สองคำ จากนั้นอย่าเสียดาย โยนลงถังขยะปลิดชีพ
อาหารอ้วนๆ พวกนั้นไปเลย ดีที่สุด 
 6. เปิดไฟสว่างๆ ม ีผลการวิจ ัยทางการ
แพทย์ของสหรัฐอเมริกา รายงานว่า แสงไฟสลัวๆ 
สีส้มนั้น จะทำให้คนเราเจริญอาหาร เนื่องจากแสง
นวลตาจะช่วยขับสีของอาหารให้ดูน่ารับประทาน
มากขึ้น 2 - 3 เท่า ไม่เหมาะกับคนกำลังไดเอตเป็น
อย่างมาก ทางแก้สุดเวิร์กคือ เปิดไฟสีขาวธรรมดา
ให้สว่างโร่จนเห็นน้ำมัน แป้ง และน้ำตาลที่แฝงตัว
อยู่ในอาหารจานนั้นๆ ไปเลย จะได้ห้ามใจไม่เผลอ
ตักเข้าปาก 
 7.ออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นทางป้องกัน
ความอ้วนที่ดีที่สุด และคงไม่ต้องบอกกันแล้วว่า
ควรออกกำลังกายอย่างไร วิธีไหน เพราะแค่คุณ
ขยับร่างกายนิดๆ หน่อยๆ ก็เท่ากับออกกำลังกาย
แล้ว นอกจากจะป้องกันความอ้วนได้ ยาที่เรียก
ว่าการออกกำลังกายยังช่วยขจัดโรคภัยไข้เจ็บได้
อีกมากมาย  

 จากสถานการณ์การเมืองที่ร้อนระอุ บ้านเมือง
แตกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายไร้ความสมานฉันท์ แถม
ภาวะทางเศรษฐกิจท่ีย่ำแย่ มีคนตกงานนับแสนคน 
ในปัจจุบัน ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

โดยเฉพาะกลุ่มคนในวัยทำงาน เข้าสู ่ภาวะโรค
เครียดจากการเมือง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับ
ลักษณะกลุ่มอาการเครียดจากการเมือง (Political 
Stress Syndrome: PSS) นั้นมี 2 ลักษณะคือ  

 ปัญหาใหญ่ของสุขภาพผู้หญิงในปัจจุบัน
ที่มาแรงแซงโค้งโรคอื่นๆ คือ โรคปวดข้อ ปวด
หลัง และปวดเท้า ซึ่ง 80% ของสาเหตุมาจาก
การใส่รองเท้าส้นสูงเดินเป็นเวลานานๆ ของสาว
ยุคใหม่ ทั้งนี้ทางการแพทย์ในเยอรมันได้ทำการ
ศึกษาทดลองให้บรรดาผู้หญิงสวมใส่รองเท้าส้น
สูงขนาดต่างๆ เดินบนสายพานออกกำลังกาย
ความเร็วประมาณ 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พบว่า
ปัญหาปวดข้อ ปวดหลัง และปวดเท้าจะเกิดขึ้น
ในผู้หญิงที่สวมใส่รองเท้าส้นสูงที่มีขนาดเกิน 5 

เซนติเมตร หรือ 2 นิ้วอัพ นอกจากนี้ การสวมใส่
รองเท้าส้นสงูเดินเป็นเวลามากกว่า 5 ช่ัวโมงต่อวัน 
ยังทำให้เกิดโรคหูด ตาปลา เล็บขบ เส้นประสาท
เท้าอักเสบ กล้ามเนื้อเท้าอักเสบ กล้ามเนื้อน่อง
ไปถึงเอ็นร้อยหวายหดร้ังได้ และมีข้อห้ามสำหรับ 
ผู้ที่ไม่ควรสวมใส่รองเท้าส้นสูงเลยคือ เด็กที่อายุ
ต่ำกว่า 18 ปี เนื ่องจากเสี ่ยงต่อการเป็นโรค
กระดูกสันหลังคด และในสตรีมีครรภ์ก็ห้ามใส่
เด็ดขาด เพราะเสี่ยงต่อการเดินกระแทกลงส้น
แรงๆ ทำให้เกิดภาวะแท้งบุตรตามมาได้ 

HIGHHEELHIGHRISK

 เรามีหนทางป้องกันร่างกายให้ห่างไกลจากศัตรู 
ตัวร้ายที่ผู้หญิงพากันร้องยี้ นั่นก็คือ ‘ความอ้วน’ 
มาฝาก แทนที่จะรอให้อ้วนแล้วค่อยมาลดน้ำหนัก 
เราก็ควรจะทำการล้อมคอกวัวก่อนที่จะหาย ด้วย
วิธีป้องกันความอ้วนเสียเลย ดีกว่าไหม? 
 1. ไม่โกรธก็ไม่อ้วน เพราะในร่างกายของ
เรามีฮอร์โมนที่ชื ่อว่า ‘คอร์ซิโตน’ เป็นฮอร์โมน
ร้ายกาจที่หลั่งออกมาในยามเรารู้สึกโกรธปรี๊ด จี๊ด

5 WAYS FOR 
TAKING CARE OF 
YOUR EYES 

 อาการทางกาย - ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ 
ตึงบริเวณขมับ ต้นคอ หรือตามแขน ขา นอนไม่หลับ 
หลับๆ ตื่นๆ หรือตื่นกลางดึกแล้วไม่สามารถหลับ
ต่อได้ ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติทั้งที่อยู่ในสภาพ
ปกติ หายใจไม่สะดวก อึดอัดในช่องท้อง แน่นท้อง 
ปวดท้อง ท้องอืด และชาตามร่างกาย  
 อาการทางจิตใจ - เป็นโรคเครียด เกิดความ
วิตกกังวล ครุ ่นคิดอยู่ตลอดเวลา หงุดหงิดง่าย 
โกรธ ฉุนเฉียว ก้าวร้าว เบื่อหน่าย ท้อแท้ สิ้นหวัง 
รู้สึกไม่มีทางออก สมาธิสั้น ฟุ้งซ่าน หรือหมกมุ่น
มากเกินไป  
 นอกจากนี้ ยังทำให้มีปัญหาพฤติกรรมและ
สัมพันธภาพกับผู้อื่นตามมา มีการโต้เถียงกันกับ  
ผู้อื่น หรือแม้แต่บุคคลในครอบครัวโดยใช้อารมณ์
ตั้งแต่ปานกลางถึงรุนแรง โดยไม่สามารถยับยั้ง
ตนเองได้ ต้องการใช้กำลังในการเอาชนะ หรือทำร้าย 
ร่างกายเพื่อให้ชนะ  

POLITICAL STRESS 
SYNDROME





ALL ABOUT BIZ

• เราเรียนรู้ไประหว่างที่ทำงาน การที่เจอปัญหามากๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้
หรือมีการจัดการปัญหาที่ดีขึ ้น การจะทำงานเก่งได้เราต้องผ่านปัญหา
เยอะๆ หรือเจอปัญหาหนักๆ มันไม่มีสตูรสำเร็จ ไม่มีหลักสตูรไหนท่ีสอนกันได้  
และถึงที่สุดแล้วการทำงาน ไม่ว่าจะทำงานในธุรกิจหรือประกอบอาชีพอะไร 
มีหลักพื้นฐานที่สำคัญมากคือ ต้องเชื่อมั่นในงานของตัวเอง 
• คุณต้องเริ่มต้นจากความรักในงานของคุณก่อน ถ้าไม่รักคุณจะทำงานนั้น
ไม่ได้ คุณจะเบื่อ นอกจากรักงานแล้วก็ต้องใส่ใจ หมั่นทบทวน แล้วก็ต้อง
ศรัทธาในงานที่ทำ เพียงเท่านี้คุณก็จะทำงานอย่างมีความสุข 
• แต่ละองค์กรมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน การจัดการไม่เหมือนกัน น้ำจิต
น้ำใจ การบริหาร การต่อรองก็ไม่เหมือนกัน เราคิดว่า เป็นไปไม่ได้ ที่จะใช้
วิธีขององค์กรนั้นมาจัดการกับคนในองค์กรนี้  
• สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้บริหารควรทำคือ การนั่งในออฟฟิศเยอะๆ ปัญหาปัจจุบัน
เกิดจากการที่ หลายคนมัวแต่ออกนอกออฟฟิศ ไปสัมมนาที่นั ่นที่นี ่ แต่
ความเข้าใจในองค์กรที่ตัวเองอยู่มีน้อยมาก การจะทำงานให้บรรลุเป้า
หมาย คุณต้องนั่งในออฟฟิศแล้วทำความเข้าใจกับคนในองค์กรให้มากที่สุด 
• การอ่านทำให้มุมมองในการทำงานกว้างขึ้น ไม่รู้สึกว่าต้องถูกจำกัดอยู่แค่
บทบาทใดบทบาทหนึ่ง เพราะเราอ่านหนังสือมาเยอะและรอบด้าน เวลา
ทำงานก็เลยทำงานแบบหลากหลายรอบด้าน ประสานงานกับใครก็ได้ ไม่
จำกัดว่า ถ้าต่ำกว่าฝ่ายบริหารจะไม่พบ เพราะถ้าเราอ่านหนังสือทุกชนิด 
เราก็ต้องพบคนให้ทุกประเภทเหมือนกัน 
• ธุรกิจนี้เหมือนเราต้องเติมน้ำสะอาดลงไปในกระแสอะไรบางอย่าง ซึ่งเติม
เท่าไรก็เหมือนว่าจะไม่เห็นผล เพราะมันก็คงไม่ใสขึ้นในทันทีหรอก มันอาจ
จะต้องใช้เวลาทั้งชีวิต ทั้งเจเนอเรชั่น หรืออีกหลายเจเนอเรชั่น ในการที่จะ
สร้างให้วัฒนธรรมการอ่านหนังสือที่เข้มแข็งค่อยๆ เติบโตขึ้นในเมืองไทย 
• ช่องว่างของธุรกิจหนังสือมีมาก จนเรารู้สึกว่าโยนอะไรไปก็เป็นประโยชน์
ทั้งนั้น แทบจะไม่มีคู่แข่งที่ลงมาสู้ในการทำเรื่องที่เป็นสาระ เพราะส่วนมาก
จะทำแต่แนวตลาดท่ัวไป  ถึงจะเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้าใจ แต่ในแง่ของคนทำงาน 
มันกลายเป็นพื้นที่ที่ถมเท่าไรก็ยังไม่เต็ม สามารถที่จะใส่ความรู้ ใส่ความคิด
ลงไปได้อีกเยอะมาก  
• การทำงานต้องมีคำตอบที่ชัดเจน เพราะมันมีเวลาชัดเจน แล้วงานที่ทำมัน
กระทบหลายคน เราเลยเป็นคนท่ีค่อนข้างชัดเจนว่างานท่ีทำไปต้องมีจุดจบส้ิน 
คือต้องเสร็จ แล้วต้องมีการประเมิน ไม่เคยเปิดงาน แล้วปล่อยไปตาม

ยถากรรม ต้องมีการตามงาน แล้วต้องรับผิดชอบงานจนเสร็จ จากนั้นต้อง
ทบทวนงาน 
• เวลาที่เราเริ่มทำงานในองค์กรที่เติบโตมานานขนาดนี้ ต้องทำความเข้าใจ
กับสิ่งที่องค์กรเป็นอยู่ แล้วต้องเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรให้กลุ่มที่อยู่เดิมเข้าใจ
หรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เราเสนอในฐานะที่มาใหม่ เพราะองค์กรที่อยู่มานานๆ 
จะมีลักษณะเฉพาะตัวสูง  
• สิ่งที่เราต้องปรับมากคือเรื่องของจังหวะ เพราะเราเป็นคนที่ทำงานเร็ว พูด
เร็ว ตัดสินใจเร็ว แต่ในการทำงานร่วมกับคนอื่น จังหวะเป็นเรื่องสำคัญมาก 
เราต้องเรียนรู้จังหวะในการพูด จังหวะในการแสดงความคิดเห็น  ว่าเวลา
ไหนควรพูด เวลาไหนไม่ควรพูด ซึ่งสิ่งที่ทำให้เราปรับจังหวะเหล่านั้นได้ดีขึ้น 
ก็คือประสบการณ์ 
• ที่สุดแล้ว คนที่อดทนได้มากกว่า นานกว่า คือคนที่จะทำงานได้ดีที่สุด 
เพราะการทำงานดีไม่ได้วัดกันในระยะสั้นๆ ไม่ใช่ว่าคุณทำงานเล่มนี้สำเร็จ
แล้ว ก็คือเสร็จ มันบอกอะไรไม่ได้มากมายหรอก เพราะวันรุ่งขึ้นคุณก็ต้อง
ทำงานใหม่ การทำงานระยะยาวต่างหากจะเป็นตัวบอกว่า คุณทำงานได้ดี
หรือเปล่า 
• ต้องมองทุกอย่างเป็นเรื่องปกติ เพราะถ้าเรามองว่ามันไม่ปกติ เราจะรู้สึก
แย่ทันที ถ้าคุณมองว่า โอ้โห ปีนี้เราแย่ผิดปกติ คุณจะคิดอะไรไม่ออกทันที 
แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าแย่เป็นปกติจริงๆ รู้สึกว่าใครๆ เขาก็เป็นกัน แล้วคุณจะคิด
หาทางออกได้เอง   
• วิธีคิดมีผลต่อการทำงานและการใช้ชีวิตสูง วันที่เจอปัญหาหนักๆ เราต้อง
ถามตัวเองว่า แล้วจะทำอย่างไร ถึงตายหรือเปล่า ถ้าไม่ถึงตาย คุณก็ต้องสู้
ต่อไป เพราะท้ายที่สุดเราก็ต้องหลับ ต้องกิน ต้องใช้ชีวิต แล้วต้องทำ
อย่างไรเราถึงจะฝ่าฟันไปได้ เราก็ต้องมองว่ามันปกติสิ 
• คนที่ประสบความสำเร็จมากๆ มักจะมองไม่ค่อยเห็น แต่ความสำเร็จเป็น
ดาบสองคม  เพราะมันทำให้เราหลงไปกับความสำเร็จ และเริ่มที่จะไม่ฟัง
คนอื่น รู้สึกมั่นใจมาก พูดอะไรไปต้องเป็นอย่างนั้น ลดการประนีประนอม 
ลืมท่ีจะรักษาน้ำใจเพ่ือนร่วมงาน แล้วคนท่ีจะเตือนตัวเองได้ดีท่ีสุดก็คือ ตัวของ 
คุณเอง 
 

BIZ BOOK 

BIZ LIFE
BIZ IDEA 

 ไหนๆ ใน Biz Idea ก็มีแมคแล้ว เพื่อให้
เข้ากัน เราเลยขอนำเสนอหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติ
และวิธีการทำงานของ สตีฟ จอบส์ ไปด้วยเลย 
เพราะน่ีคือหนังสือน่าอ่านอีกเล่มหน่ึง เพราะคนเขียน 
ไม่ได้เพียงแค่หาข้อมูลจากเอกสารทั่วไปเท่านั้น แต่
เขายังไปพูดคุยกับคนที่เคยทำงานกับสตีฟ จอบส์ 
มาด้วย ไม่ว่าจะเป็นอดีตซีอีโอที่ถูกไล่ออก ที่มีข่าว
ลือว่าสตีฟเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง (แต่ก็ไม่มีเหตุผลอัน
ควรที่จะคิดเช่นนั้นในที่สุด - คนรักสตีฟไม่ต้องห่วง) 
หรือกระท่ังผูช่้วยท่ีเคยทำงานกับสตีฟอยูห่ลายเดือน 
ก่อนที่เขาจะเข้ารับตำแหน่งซีอีโอในแอปเปิ้ลอย่าง
เป็นทางการในปี 1997 ที่สำคัญ ในเล่มนี้คุณจะได้
อ่านที่มาที่ไปของสินค้า เอ๊ะ...ใช้คำว่าผลิตภัณฑ์น่า
จะเหมาะและคูลกว่า เช่น เครื่องแมค ไอพ็อด และ

ไอโฟน (โดยเฉพาะไอพ็อดนั้น มีเป็นกรณีศึกษาเลย
ทีเดียว) นอกจากนั้นในเล่ม ก็ยังได้ผ่าสมองของ
สตีฟ เพื่อดูวิธีคิดวิธีการทำงานที่เด็ดขาด บ้าบิ่น 
แต่ต้องยอมรับว่า เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
มากมายเลยจริงๆ โดยเฉพาะล้อมกรอบที่ว่าด้วย
บทเรียนจากสตีฟ ที ่คนเขียนได้รวบรวมเป็นคม
ความคิดที่น่าสนใจและเถียงไม่ได้มาไว้ให้อ่านกัน
ง่ายๆ แต่สิ่งที่ควรเตรียมใจในการอ่านหนังสือเล่มนี้
คือ สไตล์การเล่าเรื่องที่ไม่ได้เรียงร้อยตามลำดับ 
อาจมีการกระโดดข้ามตอน การตัดสลับบ้าง แต่ถ้า
คุณนึกเสียว่ากำลังนั่งดูสารคดีชีวิตและการทำงาน
ของสตีฟ จอบส์ ละก็ เราว่าก็เพลินดีอยู่  

ลูกสาวคนโตของ ขรรค์ชัย บุนปาน ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์และธุรกิจสิ่งพิมพ์
ในเครือมติชน เธอเข้ามาสานต่อธุรกิจสิ่งพิมพ์จากคุณพ่อด้วยต้นทุนจาก
การอ่าน แม้จะไม่ได้เรียนด้านธุรกิจมาโดยตรง แต่ใจที่รักในงานก็ทำให้
เธอมองทุกอย่างเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความสำเร็จ  

EVERYTHING
ISNORMAL

BIZ QUOTE

PMc
 ถ้าจะมีใครนิยามชื่อยุคปัจจุบันสักชื่อละก็ 
ขอเสนอคำว่า ยุค iPhone เพราะเจ้าไอโฟนน่ีล่ะ 
ที่เข้ามาปฏิวัติไลฟ์สไตล์ของชาวเราอย่างไม่
น่าเชื่อ ทั้งการดูหนัง ฟังเพลง ท่องอินเตอร์เน็ต 
ทั้งหมดทำได้ง่ายๆ และเท่ๆ ผ่านมือถือที่ผู้คน
เข้าแถวรอซ้ือมากท่ีสุดในโลกอย่างไอโฟน ล่าสุด 
คุณยังสามารถอ่านแมกกาซีนแฟช่ันสุดเท่สำหรับ 
สาวๆ ได้จากไอโฟนอีกต่างหาก เพราะนี่คือ
แมกกาซีนบนไอโฟนที่ชื่อว่า PMc หรืออ่านว่า 
พีมิค ไอเดียนี้ มาจากบริษัทมีเดียในเครือของ
ไอโฟนในนิวยอร์กที่ชื่อ  Hot Phone Hit Factory 
ซึ ่งลงทุนผลิตแมกกาซีนแฟชั่นรายปักษ์ ให้  
ไอโฟนยูสเซอร์ได้อ่านกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟ นั่น
แปลว่า คนที่ใช้มือถือแบรนด์อื่นก็อดอ่านไป
ตามระเบียบ ส่วนคนที ่ออกแบบแมกกาซีน
ฉบับนี้ก็คือ  ช่างภาพชื่อดังที่เชี ่ยวชาญการ
ถ่ายรูปแบบ Nightlife อย่าง Patrick McMullan 
มาวาดฝันว่าจะให้แมกกาซีนเล่มนี้เป็น Luxury 
Fashion Magazine ทำเดือนละ 2 คร้ัง น่ันแปลว่า 
คุณจะต้องใช้ไอโฟนของคุณไปโหลดมาจาก
ร้านไอโฟน ในราคาประมาณ 99 เซ็นต์ ถ้า 1 
ดอลลาร์เท่ากับ 33 บาท พีมิคเล่มน้ีก็ราคาไม่ถึง 
30 บาท แต่ข้อดีคือมันพกพาสะดวก สามารถ
หยิบมาอ่านตอนไหนก็ได้ (ถ้าไม่ลืมมือถือไว้
ที่ไหนซะก่อน) แต่สิ่งที่จะขาดหายไปก็คือความ
กลอสซี ่หรือกระดาษอาบมันที่ให้ความรู้สึกใน
การอ่านแมกกาซีนแบบเดิมๆ แต่ส่ิงท่ีพีมิคมีแต่ได้ 
กับได้ก็คือได้ค่าดาวน์โหลด แล้วยังได้ค่าโฆษณา 
จากสปอนเซอร์อีก ถ้าพีมิคเล่มนี้ขายดี ก็อาจ
จะมีพีมิคเล่มผูช้ายตามมา แต่ท่ีแน่ๆ ไอเดียน้ีของ  
พีมิค อาจทำให้เกิดการผลิตแมกกาซีนบนมือถือ 
ผ่านระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ นอกจากแมคตามมาอีก 
สนใจไปดไูด้ท่ี www.hotphonehitfactory.com แต่
ก่อนจะเข้าไปดูต้องโหลด iTune โปรแกรมดู
หนังฟังเพลงของแมคมาไว้ในเครื่องก่อนนะ  
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“Forgive 
your 

enemies, 
but never 

forget their 
names.” 

จงให้อภัยศัตรูของคุณ แต่จงอย่าลืมชื่อ 
ของพวกเขาเหล่านั้น 

- John F. Kennedy 

“A dog is the only 
thing on earth that 
loves you more 
than he loves 
himself.”  
สุนัขเป็นสิ่งเดียวในโลก
ที่รักคุณมากกว่ารักตัวของมัน
-Josh Billings 

“Don’t be afraid of 
opposition. 
Remember, a kite 
rises against; not 
with; the wind.” 
อยา่ไปกลวัแรงตา้น จำไวส้วิา่ วา่วจะ

ลอยขึน้ได ้จะตอ้งตา้นอะไร หากไมใ่ชล่ม  
- Hamilton Mabie 

“We should be taught not 
to wait for inspiration to 
start a thing. Action 
always generates 
inspiration. Inspiration 
seldom generates 
action.” 
พวกเราควรจะถูกสอนให้ไม่ต้องนั่งรอแรงบันดาลใจในการเริ่มต้น
ลงมือทำ เพราะการลงมือทำเท่านั้นที่จะก่อกำเนิดแรงบันดาลใจ  
แต่แรงบันดาลใจนั้น มักไม่ค่อยก่อให้เกิดการกระทำ 
- Frank Tibolt 

“I owe my success to having listened respectfully to the very best 
advice, and then going away and doing the exact opposite.”  

สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จก็คือการรู้จักรับฟังคำแนะนำที่ดีที่สุดของคนอื่นด้วยความเคารพ จากนั้นก็หันหลังให้
และทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง  

- G.K. Chesterton   

“He who asks is a 
fool for five minutes, 
but he who does not 
ask remains a fool 
forever.”  
คนที่ถามจะโง่แค่5นาทีแต่คน
ท่ีไม่ถามอะไรเลยจะคงความโง่งม
ไปชั่วชีวิต
- Chinese Proverb 

“The first step to 
getting the things 
you want out of life 
is this: Decide 
what you want.” 
กา้วแรกในการไดร้บัสิง่ทีค่ณุตอ้งการใน
ชวีติกค็อื การตดัสนิใจวา่อะไรคอืสิง่ทีค่ณุ
ตอ้งการ 
- Ben Stein  

“One  
doesn’t discover  

new lands without 
consenting to lose 

sight of the shore for 
a very long time.”  
คนเราไม่อาจค้นพบดินแดนใหม่  
หากไม่ยินยอมให้สายตาของเรา 
ละออกไปจากฝั่งครั้งละนานๆ  

- Andre Gide

“I cannot give you the formula for success, but I can 
give you the formula for failure: which is: Try to 

please everybody.” 
ผมไม่อาจให้สูตรแห่งความสำเร็จกับคุณได้แต่สูตรแห่งความล้มเหลวที่ผมจะให้ได้ก็คือ

การพยายามเอาใจทุกคน
- Herbert B. Swope 

“I Know only that what is moral is what you 
feel good after and what is immoral is what 

you feel bad after” 
ผมรู้แต่เพียงว่า ความดีงามก็คือสิ่งที่คุณทำไปแล้วรู้สึกดี ถ้าทำแล้วรู้สึกไม่ดี ก็ไม่ใช่ความดีงาม   

- Ernest Hemingway, Death in the Afternoon 

“The world is a tragedy to those who feel, but a comedy to those who think.” 
โลกจะเป็นเสมือนโศกนาฏกรรมสำหรับผู้ที่ใช้ความรู้สึก หากแต่จะเป็นเสมือนเรื่องตลกสำหรับผู้ที่ใช้ความคิด   
- Horace Walpole 

“There is only one way to 
happiness and that is to 
cease worrying about 
things which are beyond 
the power of our will.” 
มีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความสุข นั่นก็คือ 
การหยุดกังวลในสิ่งที่เกินอำนาจการควบคุม 
ของตัวเราเอง 
- Epictetus 

“Every new 
beginning 
comes from 
some other 
beginning’s 
end.” 
ทุกๆการเริ่มต้นใหม่มาจากการสิ้นสุดลงของสิ่งเก่า

- Seneca 
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¡ÑºÃÇÁàÃ×èÍ§ÃÒÇàËÅ‹Ò«Ùà»ÍÃ�ÎÕâÃ‹ 
¹Ó·ÕÁâ´Â ·Ã§ÈÕÅ ·ÔÇÊÁºØÞ 

¡ÒÃ�µÙ¹â´Â àÍ¡ÊÔ·¸Ôì ä·ÂÃÑµ¹�, à´ÍÐ´Ç§, 
·Ã§ÇÔ·Â� ÊÕè¡ÔµÔ¡ØÅ, PUCK áÅÐ Roger

20 ºØ¤¤Å¹‹ÒÊ¹ã¨·Ñé§ä·ÂáÅÐà·È 
¼ÙŒÊÃŒÒ§áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ áÅÐà»š¹¡ÓÅÑ§ã¨ãËŒá¡‹âÅ¡ 
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àÃ×èÍ§â´Â Homosapang / ÀÒ¾»ÃÐ¡Íºâ´Â ¾Í»˜¹ ¾ÔÁà¼‹Ò 

ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªŒªÕÇÔµáÅÐÁØÁÁÍ§¨Ò¡¡ÃØ§ÅÍ¹´Í¹ »ÃÐà·ÈÍÑ§¡ÄÉ 
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àÃ×èÍ§áÅÐÀÒ¾»ÃÐ¡Íºâ´Â ¹ÔéÇ¡ÅÁ 

 
 

12 ¤ÓËÁÙ ¹Óä»ÊÙ‹ 300 ÊÓ¹Ç¹¾Ù´§‹ÒÂ 
ÊºÒÂ»Ò¡ àÃ×èÍ§â´Â ÀÙÁÔªÒÂ ºØÞÊÔ¹ÊØ¢ 
¼Å§Ò¹¨Ò¡ 12 ÈÔÅ»�¹ÀÒ¾»ÃÐ¡Íº 

¡ÒÃ¼¨ÞÀÑÂã¹º·ãËÁ‹·Õèà¢ŒÁ¢Œ¹¡Ç‹Òà´ÔÁ 
¹Õè¤×ÍÀÒ¤µ‹Í·Õè¤ØŒÁ¤‹Ò¡ÒÃÃÍ¤ÍÂ! 

àÃ×èÍ§áÅÐÀÒ¾â´Â ·Ã§ÈÕÅ ·ÔÇÊÁºØÞ 

ÃÇÁ§Ò¹à¢ÕÂ¹·Õè¨Ð¾Ò¤Ø³ä»¾º¤ÇÒÁà»ÅÕèÂ¹á»Å§ 
¨Ò¡ 9 ¹Ñ¡à¢ÕÂ¹¢Í§ÍÐºØ�¡ àª‹¹ Ç§È�·¹§, á·¹ä·, ãº¾Ñ´, 
àÃÕÂÇµÐ, â¨Œ ÇªÔÃÒ ÏÅÏ ÃÇÁ·Ñé§¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ÃÑºàªÔÞÍÂ‹Ò§ 
ÇÃÃ³ÊÔ§Ë� »ÃÐàÊÃÔ°¡ØÅ, ´Õà¨¹ÀÒ¾Ã áÅÐ Ë¹Ø‹ÁàÁ×Í§¨Ñ¹·� 

100 ¢Ñé¹µÍ¹ÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹ÊØ´ÂÍ´Á¹ØÉÂ�à§Ô¹à´×Í¹ 
àÃ×èÍ§â´Â ºÍ§àµ‹Ò / ÀÒ¾»ÃÐ¡Íºâ´Â SA_BERM
 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÊØ´ÎÒÊØ´àÊ×èÍÁ¢Í§Á¹ØÉÂ�âÃ§áÃÁ 
ºÅçÍ¡ÎÍµÎÔµ¨Ò¡ exteen.com
àÃ×èÍ§â´Â ÇÔªÑÂ / ÀÒ¾»ÃÐ¡Íºâ´Â à¼‹Ò¾Ñ¹¸�  

¼Å§Ò¹á¹Ç Graphic Fiction
àÅ‹ÁáÃ¡¢Í§ ãº¾Ñ́  

à¨ŒÒ¢Í§¼Å§Ò¹àºÊµ�à«ÅàÅÍÃ� 
‘àÊÕÂ´ÒÂ...¤¹ÍÔ¹à´ÕÂäÁ‹ä´ŒÍ‹Ò¹’ 

áÅÐ ‘¿�¹áÅ¹´�äÁ‹ÁÕá¢¹’ 
àÃ×èÍ§â´Â ãº¾Ñ´ 

ÀÒ¾»ÃÐ¡Íºâ´Â ¾ÔÃÑ¡É� 

 
 

ÁÐÅÔáÁÇÊÒÇà«ÍÃ�«‹ÒÊ�¡ÅÑºÁÒÍÕ¡¤ÃÑé§ 
¤ÃÒÇ¹Õé¢ÓÂÔè§¡Ç‹Ò ¹‹ÒÃÑ¡ÂÔè§¢Öé¹! 
àÃ×èÍ§áÅÐÀÒ¾â´Â µŒÍ§¡ÒÃ 
 

ºÑ¹·Ö¡ÃÐËÇ‹Ò§·Ò§ ÃÐËÇ‹Ò§·ÃÔ» ÃÐËÇ‹Ò§Ë¹Öè§Ë¹Ø‹ÁáÅÐË¹Öè§ÊÒÇ 
â´Â¹Ñ¡à¢ÕÂ¹àºÊµ�à«ÅàÅÍÃ�ÊÒÇ 
àÃ×èÍ§â´Â Ç.áËÇ¹ / ÀÒ¾»ÃÐ¡Íºâ´Â ¾Í»˜¹ ¾ÔÁà¼‹Ò 

µØ�¡µÒ¾ÒµÃÐàÇ¹ªÁ¤ÇÒÁ¹‹ÒÃÑ¡áÅÐá§‹ÁØÁ¡Ø�¡¡Ôê¡¢Í§´Ô¹á´¹¡ÔÁ¨Ô 
àÃ×èÍ§â´Â µØ�¡µÒ ¾¹Ô´Ò / ÀÒ¾»ÃÐ¡Íºâ´Â »†Ò¹ ¹ÔµµÒ 
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• สถานีรถไฟฟ้า BTS 
• สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
  (แจกโดยพนักงานแจก  
  a day BULLETIN        
  ทกุวนัศกุร ์17.00 -18.00 น.)

• เซ็นทรัล 
• โรบินสัน 
• ดิ เอ็มโพเรียม
•  มาบญุครอง 
•สยามพารากอน

• True Shop 
• True Coffee  
• Coffee World 
• 94 Coffee 
• ร้านกาแฟดอยตุง 
• บ้านใร่กาแฟ 

• iberry 
• Kanom 
• Mister Donut NEW
• Vanilla Garden 
• กัลปพฤกษ์ 
• Yindee Cup NEW
• ร้านประตูสีฟ้า 
• Cafe Classic NEW
• ไล-บรา-รี่ NEW

• โรงภาพยนตร์ลิโด้  
• โรงภาพยนตร์สยาม  
• โรงภาพยนตร์สกาลา 
• โรงภาพยนตร์ House 
• ภัทราวดีเธียเตอร์ 

• อาคารอื้อ จือ เหลียง 
• อาคาร Tipco 

• อาคาร SCB 
• อาคารสิรินรัตน์ 
• อาคารเอ็มไพร์ม 
• อาคารมณียา 
• อาคารต้นสน 
• อาคารมาลีนนท์ 
• อาคาร Lake Rajada 
• อาคารอับดุลราฮิม 
• อาคารชาร์เตอร์  
• I House Condominium 
• The Lake Condo 

• British Counsil 
• สมาคมฝรั่งเศส  
• สถาบันเกอเธ่ 
•TCDC 
• Hof Art Gallery 
• Secret Recipe 

• Apex Skin Care 
• Q Cut 
• Style by TOYOTA 
• ชลาชล 
• ผิวดีคลีนิค 
• โรงพยาบาลวิภาวดี 
• ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ 
• California WOW Xperience 
• Karmakamet NEW

• เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง 
• เคานเ์ตอรก์ารบนิไทย สวุรรณภมูิ
• เคาน์เตอร์ Thai Air Asia 
• เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major  
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 



ทุกวันนี้ โรงภาพยนตร์ House  มีปัญหา หรือ
อุปสรรคอะไรบ้าง 
	 เต็มไปหมดค่ะ	ทุกวันนี้ยังมีคนมาถามอุ๋ยว่า	
ได้ยินว่า	House	จะปิดเหรอ	มันเป็นธุรกิจที่ไม่ง่าย	
ในแง่ของโรงหนังอาร์ต	ถามว่าอุ๋ยทำใจไว้ตั้งแต่
เปิดไหม	อุ๋ยทำใจไว้นะคะ	แต่ไม่ได้ในระดับนี้นะ	
เรามองภาพไว้สวยหรูกว่านี้	อันนี้ต้องยอมรับ	นี่ต่ำ
กว่าท่ีเราคาดหวังไว้	แล้วมาเจอเศรษฐกิจช่วงน้ีด้วย	
แต่อุ๋ยรู ้สึกว่า	 ถ้าต่อเดือนเราอยู่ได้ก็น่าจะไปได้	
หมายถึง	อุ๋ยไม่เคยมองว่าธุรกิจนี้ต้องได้กำไร	ถ้า
เราอยู่ได้โดยไม่ขาดทุน	ลูกน้องเราอยู่ได้	 เราก็
พยายามจะเดินไป	อุ๋ยไม่ได้มองว่าจะต้องไปหา	
เงินเพื่อมาคืนสิ่งที่ลงทุนไป	ขอแค่เราสามารถเดิน
ได้โดยที่ไม่ขาดทุนก็พอแล้ว	ถ้าถามว่าความเชื่อ
ตอนนี้เป็นอย่างไร	อุ๋ยมองว่า	House	ยังโอเคอยู่	
เราเชื่อว่าตลาดต้องการการปั้น	ต้องการการดูแล	
แล้วก็ต้องการการเดินทางที่ยาวนานประมาณหนึ่ง	
เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เรายังสร้างอยู่	 เรายังมีการทำ
อะไรกับ	House	ตลอดเวลา	แต่ว่าก็พยายามจะอยู่
ให้รอด	ด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้	
ได้คุยกับทีมผู้บริหารไหมว่า จะมีนโยบายเชิงรุก
อย่างไรในการจัดการกับโรงภาพยนตร์ House 
	 มันอาจจะขัดกับสิ่งที่เราเป็น	 เนื่องจากอุ๋ยไม่
อยากให้	 House	กลายเป็นโรงหนังธุรกิจ	 อุ๋ยไม่
อยากให้	House	ต้องลงไปแข่งกับสนามเหมือนที่
เป็นอยู่ตอนนี้	 เหมือนกับหลายๆ	ค่ายที่แข่งขันกัน	
อุ๋ยอยากให้	House	 เป็นโรงภาพยนตร์ที่เหมือนกับ
บ้าน	มีความสบาย	คนอยากมาเพราะเรียบง่าย	
เพราะเป็น	House	ทุกวันน้ีส่ิงท่ีเราพยายามจะบอก	
ทุกคนคือ	 เราพยายามพรีเซนต์โปรดักต์เยอะๆ		
แล้วพยายามหาคนที่มีรสนิยมเดียวกับเรา	 ในแง่
ของการดูหนัง	จริงๆ	ตอนนี้คือการสร้างคน	ทำให้
เกิดคนที่มีรสนิยมอย่างนี้	ในอนาคตอุ๋ยคาดหวังว่า	
คนจะเดินมาที่	House	โดยที่ไม่รู้ว่า	อาทิตย์นี้ฉาย
อะไร	ไม่รู้ว่าหนังเรื่องไหนกำลังเข้า	แต่เชื่อในสิ่งที่
เราเลือก	 เชื่อในสิ่งที่เราเอามาให้ดูว่าต้องเป็นหนัง
ที่ดีในแง่ใดแง่หนึ่งมากกว่า			
มหีลายคนบอกวา่ถงึเพิม่คา่ตัว๋แตก่ย็งัจะมาอดุหนนุ 
	 ไม่อยากทำร้ายกัน	ถามว่าอยากเพิ่มไหม	เคย
คุยกันนะ	 เราคุยกันว่า	จะเพิ่มไปทำไม	 เราได้ค่า
ตั๋วเพิ่มขึ้นอีก	20	บาท	แล้วจะกำไรเหรอ	แล้วจะมี
ความสุขดีข้ึนขนาดไหน	ทำให้	House	อยูไ่ด้ขนาดน้ัน	
หรือเปล่า	อุ๋ยเลือกที่จะยังไม่ทำร้ายความรู้สึกของ
ลูกค้าก่อน	อุ๋ยเชื่อว่าทุกคนอยากจะช่วย	แต่เรายัง
คงได้ยินคำพูดประเภทที่ว่า	House	 ไกล	House	
เดินทางยาก	 เรารู้สึกว่าอยากกลบเรื่องเหล่านั้น
ด้วย	part	หนัง	เราไม่ขึ้นราคาตั๋ว	ราคาตั๋ว	base	ที่
ร้อย	แต่เราก็ยอมรับว่าเดินทางมายากแหละ	แต่
ถ้าตรงนั้นสามารถดึงกันได้ในแง่ของการเดินทาง	
อุ๋ยก็อยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะ	
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งานหลักของ	ชมศจี คือการเป็น	Sales	Manager	ของสหมงคลฟิล์ม	อินเตอร์เนชั่นแนล	แต่
เธอก็ยังเจียดเวลามาดูแลโรงภาพยนตร์	House	ที่เธอรักโดยไม่ขาดตกบกพร่อง	หนังนอก
กระแสมากมายที่ผ่านตาของเธอกับทีมงานได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายที่โรงภาพยนตร์
แห่งนี้	 แต่ก่อนที่คุณจะเดินทางไปที่อาร์ซีเอ	คุณสามารถเข้าไปชมตารางภาพยนตร์และ
อ่านเรื่องย่อก่อนได้ที่	www.houserama.com	 เพื่อเลือกชมภาพยนตร์นอกกระแสดีๆ	สัก
เรื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้	
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คณุเปน็คนคดัเลอืกหนงัทีจ่ะเขา้มาฉายเองหรอืเปลา่ 
	 หลักๆ	 เป็นทีมค่ะ	มีทั้งอุ๋ย	ทั้งพี่จ้อย	 (นรา)	มี
น้องที่เป็นผู้จัดการด้วย	แต่เนื่องจากอุ๋ยทำในส่วน
ของสหมงคลฟิล์ม	อุ๋ยมี	wing	 เรื่องการจำหน่าย
หนัง	 อุ๋ยซ้ือหนังมาอยูแ่ล้ว	แล้วหนังท่ีฉายท่ี		House	
distributor	ทั่วไปเขาไม่เอากัน	มันเลยกลายเป็น
หลักว่าหนังที่ฉายที่	House	มาจากสหมงคลฟิล์ม	
ซึ่งอุ๋ยอาจจะได้เห็นก่อน	แต่อย่างที่เห็นกันว่า	มี
บางเรื่องฉายที่	House	บางเรื่องไม่ฉาย	นั่นคือการ
ตัดสินใจร่วมกันว่า	 โอเค	 เรื่องนี้เอา	 เรื่องนี้ไม่เอา	
เรื่องนี้ลองไปที่อื่นดู	สุดท้ายขึ้นอยู่กับคาแร็กเตอร์
ของภาพยนตร์ว่ามันเหมาะกับโลเกชั่นหรือเปล่า		
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา คิดว่า House เป็นไปตามที่
เราคาดหวังไว้หรือเปล่า 
	 บรรยากาศ	House	 เป็นไปอย่างที่อุ๋ยอยากให้
เป็น	 เป็นไปตามที่อุ๋ยคิดไว้ว่า	ถ้าอุ๋ยมีโรงหนังสัก

โรง	ที่ฉายหนังแบบนี้	อุ๋ยอยากจะทำแบบนี้	นั่นคือ
ทุกอย่างที่เราคิดไว้	แต่เรื่องการตอบรับ	พวกเราใน
ทีมหวังไว้มากกว่านี้นิดนึง	เราคาดหวังตามประสา
คนมั่นใจในโปรดักต์ตัวเองว่า	ต้องมีคนมาภายใน	
5	ปี	 admission	ต้องขยับตัวอย่างชัดเจน	 เราต้อง
สร้างกลุ่มได้แล้ว	มีผู้ใหญ่หลายท่านเคยพูดกับอุ๋ย
ว่า	มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะ	ถ้าจะพูดถึงการสร้าง

ชมศจี เตชะรัตนประเสริฐ 
 ประตูบานใหญ่ที่กั้นระหว่างโลกภายนอกกับโรงภาพยนตร์  House ย่านอาร์ซีเอ ทำให้มันดูหนักอึ้งและยากเกินจะผลักให้เปิดอ้าขนาด
ไหน ความสำเร็จทางธุรกิจของโรงภาพยนตร์ที่ฉายหนังอาร์ตนอกกระแสแห่งนี้ก็ดูจะฝืดและติดขัดมากเท่านั้น ท่ามกลางกระแสครึกโครม
ของตลาดหนังฮอลลีวู้ด หนังผี และหนังตลก โรงภาพยนตร์ชื่อ House ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อฉายหนังที่คนจำนวนมากบอกว่าดูยาก แต่ก็
มีคนจำนวนไม่น้อยที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังเหล่านั้น แม้จะมีเสียงคัดค้านจากทั่วสารทิศ แต่ ‘ชมศจี เตชะรัตนประเสริฐ’ ลูกสาวคนสวย
ของ สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ แห่งสหมงคลฟิล์ม ก็ดูแลและบริหารโรงภาพยนตร์แห่งนี้มาจนเข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว 

กลุ่มของ	House	 เพราะมันคือการสร้างความเชื่อ
หนึ่งเลยนะ	มันคือการสร้างความเชื่อว่า	การดู
หนังแบบนี้	 ซึ่งเขาไม่เคยสนใจ	ว่าต้องมาดูที่โรง	
ยิ่งเขามีทางอื่นที่จะดู	ยิ่งต้องสร้างความเชื่อว่าดูที่
โรงสนุกกว่า	ต้องสร้างความเชื่อว่าโปรดักต์ที่เรา
เลือก	 เขาจะชอบ	มันคือ	2	ต่อ	ซึ่งไม่ง่าย	ตอนที่
เปิดใหม่ๆ	ทั้งทีมอาจจะเชื่อมั่นค่ะว่า	เฮ้ย	ได้ดิ	เรา
ว่าสนุก	 เขาก็ต้องสนุกกันสิ	แต่พอเวลาผ่านมาอุ๋ย
พูดได้ว่าไม่เลวร้าย	แต่มันอาจจะไม่ดีอย่างที่เรา
หวังไว้	แต่เราก็ยังเช่ือในเป้าหมายเดิมว่า	คนกลุ่มน้ี	
สร้างได้	ตลาดน้ีสร้างได้	 เพราะฉะน้ันเราก็พยายาม	
build	มันต่อไป		
เมื่อผลที่ออกมาไม่ถึงเส้นที่คาดหวังเอาไว้ คุณมีวิธี
จัดการอย่างไร 
	 อุ๋ยรู้สึกว่าประสบการณ์เป็นส่วนในการตัดสิน
ใจเรื่องอนาคต	หลังจากที่ทุกอย่างเกิดขึ้น	อุ๋ยดึง
ทั้งสองทางเข้ามาหากัน	หนึ่งคือเราต้องไม่	 over	
expect	ดึงมาดูตลาดว่าสภาวะตอนนี้อยู่ตรงไหน	
แล้วความเป็นไปได้ในการที่จะทำให้ตัวโปรดักต์นี้
โตขึ้นทำได้อย่างไร	ในขณะเดียวกันเป้าหมายเราก็
ไม่ต่ำลง	อุ๋ยไม่ได้คิดว่าพอมันแย่ปุ๊บ	เราต้องดึงมัน
ลงมาตรงที่มันแย่แล้วบอกว่าเราแฮปปี้กับมัน	 เรา
ยังมีเป้าที่สูงกว่าความเป็นจริงตอนนี้อยู่	 แต่ก็ต้อง
ดูความเป็นจริง	ดูสถานการณ์	ดูสภาวะเศรษฐกิจ	
ดูตลาดร่วมด้วย	 เผอิญอุ๋ยดูเรื่องการขายของสห-
มงคลฟิล์มด้วย	 เราก็จะรู้ว่า	 overall	market	ของ
โรงภาพยนตร์ตอนนี้เป็นอย่างไร	อุ๋ยจะดูทั้งตลาด
ด้วยว่า	ปีนี้ทั้งตลาดเขาตกลงอย่างนี้	ปีนี้	House	
โตขึ้นหรือเปล่า	ตกลงหรือเปล่า	แล้วเราก็ตั้งเป้าที่
สูง	เพื่อไปให้ถึงมันให้ได้		
คุณรักโรงภาพยนตร์ House มากขนาดไหน  
	 มันเป็นส่ิงท่ีเราอยากทำ	แล้วอุ๋ยก็ต้องขอบคุณ	
คุณพ่อ	 เพราะว่าอุ๋ยเชื่อว่าแกเห็นอยู่แล้ว	 ตั้งแต่
ตอนที่อุ๋ยขอทำ	ว่ามันไม่ใช่ธุรกิจที่กำไร	อุ๋ยว่าแก		
มองขาดอยู่แล้วตั้งแต่ต้น	แต่แกให้ทำ	 เพราะนี่คือ
อีกหนึ่งทฤษฎีของคุณพ่อในการสอนลูก	 คือ	 เรา
อยากทำใช่ไหม	แกให้ทำ	อุ๋ยว่าแกอยากให้ลกูทุกคน	
ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง	แกอาจจะเชื่อว่าการ
บอกก็คือการบอก	ถ้าเราไม่เรียนรูแ้ล้วเจอด้วยตัวเอง	
มันก็เป็นแค่การบอก	อีกสองปีเราก็ลืม	แล้วมันก็
ไม่อยูใ่นหัวเรา	แต่ถ้าเรามีประสบการณ์เอง	ทดลอง	
เอง	นั่นคือสิ่งที่หลังจากนี้	มันจะฝังอยู่กับเรา	ว่า	
ต่อจากนี้อุ๋ยจะรู้ว่าโลเกชั่นเป็นสิ่งสำคัญ	อุ๋ยจะไม่
เถียงแล้ว	หรือโปรดักต์	จังหวะ	คือเรื่องที่ต้องนำ
มาตัดสินใจทั้งหมดในการทำธุรกิจ	นั่นคือสิ่งที่เรา
เรียนรู้จากการทำ	House	
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